



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ชงคลายล็อก4งานก่อสร้าง  
ป่วยวิกฤติทะลัก2,147**

บขรฯคืนเพิ่ม,500เตียง  
'ซิโนฟาร์ม'นำกลับมาใช้  
เคสตา-ฮาละวาก98ปท.

สมช.จัดให้ คลายล็อก 4 ประเภทก่อสร้าง "โครงการ  
สร้างใต้ดิน-น้จ่ร้าน-งานจราจร-รพ.สนาม" ขณะที่  
ยอดผู้ติดเชื้รายวันยังพุ่งสูงเกือบ 6 พันคน ตายเพิ่ม  
44 ศพ ป่วยอาการหนักพุ่งลิ่ว 2,147 คน ★ มีอีกข่าว 11



### ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

**ขงคล้ายล็อก ☆ ต่อจากหน้า 1**  
หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังหลังพบเด็กเล็กติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนภูมิภาคขึ้นพบคนติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มแค่ 2 คน แต่หนักท้องเที่ยวทางชาติที่เข้ามา 3 วันกว่า 1.2 พันคน ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยด้าน "หมอนิติพัทธ์" ขึ้นเชื้อเคลดอานตราจริง จีผู้กุมขโมยบอยต้องกล้าใช้ยาแรง พร้อมซัดปมจัดหาวัคซีนล่าช้า ซัดข้อชนเงื่อนไขว่าชีรีดังหลายเท่า

หลังรัฐบาลไทย สบค.มีคำสั่งล็อกจวนแคมป์คนงานก่อสร้างทั่ว กทม.และปริมณฑลเนื่องจากพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นจำนวนมาก มาตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ก.ค. ก็มีคำสั่งล็อกก่อสร้างโครงการบางประเภท แม้ยอดผู้ติดเชื้อป่วยอาการหนักและเสียชีวิตรายวันยังไม่มียาวจะลดลง

#### ★ คลายล็อกก่อสร้าง 4 ประเภท

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.สบค.) ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. ขอให้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้อนุญาตโครงการก่อสร้างบางประเภท และเคลื่อนย้ายแรงงานในกรณีที่มีความจำเป็น โดยผ่อนคลายนโยบายฉบับที่ 25 กรณีคำสั่งห้ามการก่อสร้างโครงการบางประเภทได้แก่ 1.โครงการที่หากหยุดก่อสร้างในพื้นที่ หรือหากล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างด้านวิศวกรรม จนยากต่อการแก้ไขหรือเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชน โดยรอบ เช่น โครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึก การก่อสร้างชั้นใต้ดินที่ยังไม่ได้เพนปิดล้อม

#### ★ นักร้าน-งานจราจร-รพ.สนามได้ด้วย

2.การก่อสร้างชั่วคราวซึ่งหยุดการก่อสร้างในพื้นที่ หรือล่าช้าจะได้รับความเสียหายจนถึงอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชน โดยรอบ เช่น นักร้านและแบบขอรถไฟเพน โดยเฉพาะแผ่นพื้นที่ 3.ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร แบริร์หรือรั้วของจราจร แผ่นเหล็กปิดงานก่อสร้างบนผิวจราจร และ 4.สถานที่ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือสถานที่ก่อสร้างอื่นๆที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค นอกจากนี้ขอผ่อนคลายนโยบายเคลื่อนย้ายแรงงานประเภทก่อสร้างจากสถานที่ที่ชั่วคราวทั้ง

กรณีการข้ามเขตจังหวัด หรือภายในเขตจังหวัดเพื่อประโยชน์ควบคุมโควิด-19 เช่น การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าฯ กทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณาอนุญาตโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ประเภทข้างต้นในเขตพื้นที่ของตนเองเป็นกรณีไป

#### ★ ก่อสร้างขนาดเล็กแพร่เชื้อปิดทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุม สบค.พบเห็นชอบในหลักการ เห็นสมควรให้ผ่อนคลายนโยบายห้ามการก่อสร้างในโครงการบางประเภทที่ กทม.เสนอ โดยเฉพาะโครงการที่แรงงานได้รับวัคซีนแล้วสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างนั้น ได้เห็นสมควรให้ผู้ว่าฯ กทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์เป็นรายๆ ไปและให้ กทม.และจังหวัดปริมณฑลกำกับติดตามได้รับการผ่อนคลายนโยบายมาตรการป้องกันโควิด-19 กรณีครัด ส่วนการก่อสร้างขนาดเล็กที่ไม่ถูกห้ามตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 ผู้ว่าฯ กทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าหากปล่อยให้ออกแล้วอาจเป็นเหตุแพร่ระบาดให้ให้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณาสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างหรือหยุดการก่อสร้างได้ตามอำนาจ พร้อมให้ กทม.และปริมณฑล ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้เข้าใจมาตรการตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 ที่ไม่ห้ามการก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก ซึ่งไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจำนวนมาก อันเป็นเหตุให้เกิดแพร่กระจายของโรค และให้จัดช่องทางประชาชนหรือผู้ประกอบการสอบถามการดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 ด้วย ทั้งนี้เมื่อ สบค.สบค.เสนอขอให้ นายชย.ในฐานะ ผอ.สบค.แล้ว จึงได้ลงนามเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายนโยบายไปเมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมาแล้ว

#### ★ "วิษณุ" ชี้คล้ายล็อกแค่ชั่วคราว

ต่อมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี สบค.สบค.เตรียมเสนอขออนุมัติหลักการให้อนุญาตสำหรับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างบางประเภท และเคลื่อนย้ายแรงงานในกรณีมีเหตุจำเป็นว่าความเข้มงวดหลังจากนี้ในฐานะ ผอ.สบค.อนุมัติแล้ว ทางจังหวัดต้องไปออกประกาศของตัวเองอีกครั้ง หากยังไม่ออกประกาศก็ยังไม่ส่งผลบังคับใช้ แต่ละจังหวัดต้องไปสำรวจก่อนว่าจังหวัดตัวเองมีงานก่อสร้างตรงไหนที่ยังค้างคาอยู่ การคลายล็อกดังกล่าวไม่ได้เป็นการคลายล็อกถาวร แต่เป็นการคลายล็อกชั่วคราว และเฉพาะบางงานที่ทำให้เกิดอันตรายหากทิ้งไว้ จึงต้องคลายล็อกชั่วคราวให้หัวหน้าช่างพาคมนานไปก็ทำงานให้เสร็จ จะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ ส่วนงานก่อสร้างอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง

เค็งไว้ไม่ได้ ส่วนงานก่อสร้างอื่นที่ไม่มีความเสี่ยงจะทำให้เกิดอันตรายยิ่งเหมือนเดิมตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 ในส่วนการขยายผู้ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดฉบับที่ 25 นั้น ยังขยายอยู่เหมือนเดิม

#### ★ คิดเชื่อยังเฉียด 6 พันคน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 4 ก.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,916 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 5,871 คน จากเรือนจำ 39 คน มาจากต่างประเทศ 6 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 288,067 คน ทำให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอันดับที่ 65 ของโลก หายป่วยเพิ่มเติม 3,404 คน อยู่ระหว่างรักษา 59,988 คน อาการหนัก 2,147 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 616 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 3 ก.ค. จำนวน 27 คน)

#### ★ ตายสะสมพุ่งกว่า 2.2 พันศพ

นอกจากนี้ มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 44 คน เป็นชาย 24 คน หญิง 20 คน อยู่ใน กทม. 30 คน สมุทรปราการ 3 คน ชลบุรี 2 คน นครปฐม 1 คน นครราชสีมา 1 คน ประจวบคีรีขันธ์ 1 คน นครศรีธรรมราช 1 คน ในจำนวนผู้เสียชีวิต 44 คน มีชาวเมียนมาด้วย 1 คน ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,226 คน ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนรวมของประเทศไทยจำนวน 10,670,897 โดส

#### ★ จ.ตาก ดิดเชื้อพรวด 153 คน

จากข้อมูลดังกล่าวยังระบุถึงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย วันที่ 4 ก.ค.2564 ใน 5 อันดับแรก คือ กทม. 1,498 คน ปทุมธานี 458 คน สมุทรปราการ 412 คน สมุทรสาคร 395 คน และชลบุรี 275 คน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจำนวน 6 คนนั้น มาจากอุเวต 2 คน กัมพูชา 4 คน โดยมี 1 คน เดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติ และอีก 3 คน เดินทางผ่านด่านข้ามแดนถาวรทางบก ทั้งนี้ ได้มีรายงานการพบการระบาดซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหม่ในประเทศเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ อาทิ บริษัทเครื่องใช้ในครัวเรือน อ.เมืองสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อใหม่ 15 คน บริษัทพิมพ์บรรจุภัณฑ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อใหม่ 16 คน และแคมป์ก่อสร้าง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อใหม่ 28 คน โรงงานเสื้อผ้า อ.แม่สอด จ.ตาก พบผู้ติดเชื้อใหม่ 158 คน และโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ พบผู้ติดเชื้อใหม่ 14 คน

#### ★ ชิโนฟาร์มมาอีก 1 ล้านโดส

วันเดียวกัน นพ.นิตี มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้บัญชาการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โฟสตีภาพักชินโนฟาร์มลอต 2 จำนวน 1 ล้านโดส บรรจุในตู้ควบคุมอุณหภูมิถูกส่งถึงขนส่งโดยเที่ยวบินขนส่งสินค้า TG 675 ออกจาก



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เวลาประมาณ 06.36 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย แล้วเมื่อเวลา 10.44 น.

★ ส่วนใหญ่ไม่พบอาการผิดปกติ

นอกจากนี้ นพ.นิธยงค์ โภสถ์ซึ่งแจ้งรายละเอียด รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มว่า จำนวนผู้ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มทั่วประเทศ 67,992 คนนั้น ร้อยละ 97 ไม่พบอาการผิดปกติ ส่วนการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ พบว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายใน 30 นาที ระหว่างรอสังเกตอาการหลังฉีดเพียง 100 คน จากทั้งหมดที่รับวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 0.1 เท่านั้น อาการที่พบบ่อย ได้แก่ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หายใจไม่อิ่ม ทุกราย มีอาการเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีนซิโนฟาร์ม 1 วันนั้น ทางราชวิทยาลัยได้จัดส่ง sms รายงานอาการไม่พึงประสงค์แก่ผู้รับบริการวัคซีน เพื่อติดตามความปลอดภัยอาการข้างเคียงได้อย่างทันทั่วทั้งที่มีผู้ตอบ sms จำนวน 17,154 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ของผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติ

★ ย้ำไม่มีอาการรุนแรงหลังฉีด

ในจำนวนผู้ที่รายงานว่ามีอาการผิดปกติพบว่า อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดศีรษะ ร้อยละ 2.3 อ่อนเพลียร้อยละ 1.7 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร้อยละ 1.7 ปวด บวมบริเวณที่ฉีดร้อยละ 1.6 ไข้ร้อยละ 1.5 ราชวิทยาลัยฯมีความเป็นห่วงในความปลอดภัยของผู้รับบริการวัคซีนทุกราย ในกระบวนการรับวัคซีนซิโนฟาร์มนั้นจะมีประกันสุขภาพเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆที่เกิดขึ้น สามารถเคลมประกันเข้ารับการรักษาได้โดยง่ายจากรายงานบริษัทประกันพบว่า มีผู้รับบริการฉีดวัคซีนแล้วขอเคลมประกันรักษาพยาบาลอาการไม่พึงประสงค์โดยรับการรักษาใน รพ.จำนวน 8 ราย ขอนั้นย้ำว่า “ยังไม่มีกรารายงานอาการรุนแรงจากการรับวัคซีนซิโนฟาร์มเลย” ขอให้มั่นใจว่าวัคซีนซิโนฟาร์มมีความปลอดภัยสูง อาการไม่พึงประสงค์พบเป็นเพียงอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงเลย

★ เปิด รพ.บุรารักษ์เฟส ๑

วันเดียวกันที่โรงพยาบาลบุรารักษ์ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และผู้บริหาร สธ. ตรวจเยี่ยมการขยายศักยภาพเตียงของโรงพยาบาลบุรารักษ์ รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว อีก 1,500 เตียง ที่ฮอลล์กลางของอิมแพ็คอารีนา โดยนายอนุทินกล่าวถึงการจัดแบ่งเบาภาระผู้ป่วยจาก กทม.มาที่ รพ.บุรารักษ์ โดยการขยายเตียงฮอลล์กลาง ของอิมแพ็คอารีนา

เมืองทองธานี อีก 1,500 เตียง ส่วนฮอลล์ 1 และ 2 รับผู้ป่วย 2,161 เตียง รวมทั้ง 3 ฮอลล์ รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 3,700 เตียง ที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสม 5,000 คน รักษาหายกลับบ้านแล้วกว่า 3,000 คน และขณะนี้รักษาอยู่ประมาณ 2,000 คน โดยมีเตียงสำหรับผู้ป่วยสีแดงอีก 12 เตียง สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล บุรารักษ์จะมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนบุคลากรแพทย์จากทั่วประเทศทุก 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ข้อมูลวันที่ 4 ก.ค. กทม.และปริมณฑล จะมีเตียงเพิ่มขึ้นอีก 1,500 เตียง รวมทั้ง รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 11 อีก 180 เตียง ซึ่งมีเตียงไอซียูประมาณ 58 เตียง

★ แนะนำเพิ่มจุดตรวจ

นายอนุทินกล่าวอีกว่า หากประชาชนที่มีปัญหาป่วยอยู่ที่บ้าน ขอให้ติดต่อมาที่ รพ.บุรารักษ์ เพื่อรอการประสานเรื่องเตียง สธ. มีเครือข่ายแพทย์ฉุกเฉินเพื่อจัดรถไปรับผู้ป่วยมาที่ รพ.บุรารักษ์เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยเจ็บอยู่ที่บ้าน ส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ยังไม่มีอาการ ทางกรมการแพทย์ได้ออกแนวทางแยกกักตัวเองที่บ้านเพื่อบริหารสถานการณ์ให้มีความคล่องตัวมากที่สุด ส่วนของ กทม.ขอฝากให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาให้มากที่สุด สธ.พร้อมสนับสนุนเต็มที่ ขณะนี้จะพบว่าปัญหาอยู่ที่ กทม.และปริมณฑล เราต้องร่วมมือกันให้มากที่สุด สธ.พยายามทำทุกวิถีทาง เพราะใน กทม. เราไปจัดการอะไรไม่ได้ แต่เราไม่ยอมแพ้

★ องค์การเภสัชฯ แยกตัวกลาง

ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์การสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกของไทยว่าช้าานั้น นายอนุทินกล่าวว่า การสั่งซื้อวัคซีนนั้น ผู้ผลิตต้องการขายผ่านรัฐบาลเท่านั้น นายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาพิจารณา โดยมี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธานคณะทำงานจัดหาวัคซีนทางเลือก และ สธ.พยายามอำนวยความสะดวกให้ทั้งการขึ้นทะเบียนวัคซีนทางเลือกและให้องค์การเภสัชกรรม (อก.) เป็นหน่วยงานรัฐมาอำนวยความสะดวกระหว่างผู้ซื้อคือ รพ.เอกชนและผู้ขาย ซึ่งจะต้องตกลงเงื่อนไขต่างๆให้ได้ก่อน จากนั้น องค์การเภสัชฯจะเป็นตัวกลางในนิติกรรมจัดซื้อจัดหามาให้ แต่อก.ต้องไม่รับความเสี่ยงใดๆ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการเงิน ดังนั้นผู้ซื้อต้องตกลงกับผู้ขายให้ได้ แล้วนำเงินจองวัคซีนมาให้องค์การเภสัชฯเพื่อเปิดออเดอร์สั่งซื้อวัคซีน ซึ่งองค์การเภสัชฯยินดีทำให้ แต่อย่ามามีเมตตาและทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมาย

★ เชื้อเดลตาทำปอดอักเสบเร็ว

วันเดียวกัน รศ.นพ.นิธยงค์ เตชะวัชรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โพสต์เฟซบุ๊กว่า ปอดอักเสบโควิดเดลตา มีความต่างจากอัลฟาตรงที่ทุกอย่างมาเร็วขึ้นกว่าเดิม

ดังตัวอย่างซีทีสแกนรายหนึ่งที 14 วันหลังมีอาการ ยังต้องใช้ไอโซโทปคีโตนสูงอยู่กลัวว่าจะมีลิ้มเลือดอุดตัน หลอดเลือดแดงปอดเฉียบพลัน แต่กลับพบว่าเริ่มมี organizing pneumonia มาแทรก ซึ่งเดิมมักพบปลายขั้นค่าที่สามไปแล้วแต่ยังคงบนองคือ methylprednisolone

★ ชัดปมหาวัคซีนอ่อนเงื่อนไข

รศ.นพ.นิธยงค์ ระบุว่าด้วยเรื่องวัคซีนโควิดในบ้านเรา มันช่างซับซ้อนอ่อนเงื่อนไขกว่าหิ้งซีรีส์ดังหลายเท่า พร้อมแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ซึ่งมีสาระสำคัญที่มองทั้งภาครัฐ ที่บางทีก็ดูไม่อยู่กับร่องกับรอย ทำอะไรไม่ค่อยน่าเชื่อถือ นำไปเปลี่ยนแปลงหรืออย่างนั้นข้าราชการทรงหนอ รวมถึงวิชาการที่เข้าไปช่วยงานแต่อาจไม่ค่อยเปิดกว้างรับฟังความเห็นต่าง ส่วนคนที่มีอคติภาครัฐเป็นทุนเดิม จึงขยายแต่ด้านลบของนโยบายวัคซีนในประเทศเพื่อความสะใจมากกว่าให้ข้อเสนอแนะทางออกที่ทำได้จริง ขณะที่ภาคเอกชนบางส่วนก็หวังขายเปลี่ยนตัวอำนาจรัฐ

★ สัญญาณนโยบายต้องกล้าใช้ยาแรง

รศ.นพ.นิธยงค์ยังระบุว่า แม้ยอดผู้ป่วยรายวันจะทยอยลดไป แต่ยอดผู้เสียชีวิตเริ่มลดลงหวังว่าจะไม่กลับขึ้นไปเกินนิวไฮของเมืองอาน พงษ์นี้ จะเริ่มติดตามตัวเลขผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจใน กทม. ว่าจะมีแนวโน้มไปทางไหนมาตรวจรถอ็อกซิเจนแบบจำกัดคนจะเอาอยู่หรือเปล่า ตอนนี้อยู่โควิด-19 จะลำบากในการหาเตียง ช่วงสองสามวันนี้นั้นต้องให้คำปรึกษาใกล้ชิดทางโทรศัพท์และทางไลน์สำหรับผู้มีอาการรุนแรงสองรายที่ใช้ไอโซโทปอยู่ รพ.อื่น และสำหรับผู้ป่วยสูงอายุอีกหนึ่งรายที่อาการน้อยแยกกักตัวที่บ้าน (home isolation) พร้อมกับวัดอุณหภูมิ ซิฟพรและความอิ่มตัวออกซิเจนปลายนิ้วแถมด้วยผู้ป่วยเสี่ยงสูงอีกหนึ่งรายที่แข็งแรงจึงให้แยกตัวสังเกตอาการที่บ้าน (home quarantine) ในสามสถานการณ์เตียงใน รพ.จำกัดเช่นนี้ ทางเลือกดังกล่าวข้างต้นน่าจะช่วยบรรเทาปัญหาลงได้บ้างแต่ที่สำคัญผู้กมนโยบายต้องกล้าตัดสินใจใช้ยาแรงจัดการต้นเหตุปัญหามิฉะนั้นจะบานปลาย

★ จับแน่ผู้ปลุกกระดมเปิดร้านอาหาร

ส่วนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษก บช.น. เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสนโซเชียลมีเดีย ปลุกกระดมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารออกมาเปิดให้บริการลูกค้าตามปกติข้างอารยะขัดขืนว่าการโพสต์ปลุกกระดมดังกล่าวเป็นเหมือนการหลอกให้ร้านอาหารที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มาขออาหารและวัตถุดิบเพื่อเปิดร้านให้บริการ แต่กลับขายไม่ได้



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

และถูกตำรวจจับกุม หรือกระทบกระทั่งกับตำรวจ เป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการอย่างหนัก การประกาศ ชักชวนดังกล่าวอ้างว่ามีผู้ประกอบการร่วมอารยะ ชัดขึ้นกว่า 200 ร้าน ความเป็นจริงมีเพียงหลัก 10 ร้านเท่านั้น ขอย้ำว่าการออกมาเปิดร้านในช่วงนี้ ในลักษณะมั่วสุม แสดงคนตรี ปิดถนน ถูกตำรวจ จับกุมแน่นอนผู้ประกอบการบางรายที่คิดว่าจะเปิด ร้านแต่ยังคงมาตรวจตั้งโต๊ะวันระยงแห่งนั้น ยืนยัน ว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งของ กทม.อย่าง เคร่งครัด ขณะนี้ต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้น ห้ามนั่งใน ร้านเด็ดขาด

★ 6 ด้านตรวจยังไม่พบผู้ฝ่าฝืน

พล.ต.ปียะลาว่าอีกว่า ส่วนด้านสถิติการ เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัดทั้ง 6 จุด ตลอด 6 วัน ที่ผ่านมา ได้ตรวจยานพาหนะไป 3,318 คัน และ บุคคลในยานพาหนะอีก 6,649 คน ยังไม่พบผู้ฝ่าฝืน ส่วนแคมป์คนงานที่ถูกปิด กทม.ประชุมร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแรงงานก่อสร้าง เพื่อหาแนวทาง ช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้แรงงานในแคมป์ หลักแล้ว ส่วนแคมป์เล็กหากมีปัญหาก็ติดต่อไป ยังสมาคมอุตสาหกรรมแรงงานก่อสร้างได้ หรือหาก มีปัญหาฉุกเฉินอื่นๆ หรือพบผู้ป่วย โท.191 แจ้งได้ทันทีเชื่อว่าภายใน 1 เดือน จะสามารถลดตัวเลขผู้ติดเชื้อลงได้

★ แนะนำผัดเจตจิตรโควิดเคลมประกัน

วันเดียวกัน นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ คัดกรองผู้บริ โภคและการมีส่วนร่วมเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมาว่ามีประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เรื่องการชักชวนให้เจตจิตรโควิดที่เอาเงินประกันภัย ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าหากไม่ดำเนินการป้องปรามจะนำไปสู่การฉ้อฉลประกันภัย และจะเกิดความเสียหายต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน ผู้เอาประกันภัยที่สุจริต และได้ข้อสรุปร่วมกันให้ กำหนดมาตรการเพิ่มเติมอีก 3 มาตรการ ได้แก่ เห็นควรให้มีมาตรการในการป้องปรามและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่มีเจตนาเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อจูงใจหรือยุยงให้ผู้อื่นกระทำความผิด โดยร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประกันภัยและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฉ้อฉลประกันภัย ทั้งนี้ หากมีการฉ้อฉลดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง และควรเร่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สำนักงานประกันสังคม และ สคบ. เพื่อการป้องกัน และป้องปรามพฤติการณ์การฉ้อฉลประกันภัย

★ ผู้ว่า ททท.ปลื้มไม่พบผู้ติดเชื้อเข้าภูเก็ต

ส่วนโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยว จ.ภูเก็ต ได้ไม่นาน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าหลังจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า จ.ภูเก็ต มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลี้ภัยโควิดเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ต และต้องพำนักอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในไทยพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมใน 3 วันแรก (1-3 ก.ค.) มีจำนวน 1,271 คน ผลการตรวจเป็นลบ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด โดยผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยวและสุขอนามัย (SHA+) ณ วันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา 514 คน จาก 6 เที่ยวบินเข้าภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของนักท่องเที่ยว 481 คน จาก 8 เที่ยวบิน ไม่พบผู้ติดเชื้อเช่นกัน

★ ปากช่องจัดชิโนฟาร์มให้ผู้สูงอายุ

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วประเทศที่ รพ.โรงพยาบาลมกุฎศิรินธรขนาดใหญ่ (ปากช่องนานา) ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ก.ค. มีพิธีรับวัคซีน ชิโนฟาร์มพระราชทาน จำนวน 6,359 โดส ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเข้าที่ว่าการพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีพระญาณเดโช เจ้าอาวาสวัดมกุฎกวีศรีวังหน้าส่วนราชการ ชำรภาพผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร นำกลุ่มผู้สูงอายุ พิจารณ์ ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ร่วมในพิธี จากนั้นมีการฉีดวัคซีนให้กับพระภิกษุสงฆ์ ประชาชนผู้สูงอายุ ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง

★ หมอยอมรับครั้งนี้หนักหน่วง

ด้าน นพ.ณรงค์ศักดิ์ ปรากฏการณ์ นพ.ปากช่องนานากล่าวว่า วันนี้ อ.ปากช่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 คน อยู่ใน ต.ปากช่อง 3 คน ต.หนองน้ำแดง และ ต.จันทน์ ตำบลละ 1 คน และเตรียมห้องประชุม “ร่วมเย็น” เปิดเป็น รพ.สนาม รองรับเพิ่มประมาณ 30-40 เตียง ได้รับการติดต่อจากประชาชนในเขตพื้นที่ อ.ปากช่อง ติดต่อกัน กทม. มากอีก 15 ราย จะกลับมารักษาที่บ้านเกิด พร้อมกล่าวถึงท้ายว่า “คราวนี้หนักหน่วงรุนแรงมากครับ” ทั้งนี้ มีรายงานภาพรวมของ จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อรายวันพุ่ง

ภาพรวมของ จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งไปถึง 77 คน สูงสุดนับตั้งแต่มีการระบาดระลอก 2 เม.ย. กระจายใน 81 อำเภอ โดยมีรายงานว่า รพ.เสิงสาง อ.เสิงสาง ได้ประสาน อบจ.นครราชสีมา นำรถตู้ปรับสภาพเป็นรถรับผู้ป่วยโควิดมารับชาวเสิงสาง ใน จ.ปทุมธานี เพื่อกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดทั้งครอบครัว 4 คน ในจำนวนนี้มีเด็กวัย 8 ขวบ และ 5 ขวบด้วย หลังหัวหน้าครอบครัวติดเชื้อ รอลงเตียงมา 4 วันแล้วแต่ยังหาที่รักษาไม่ได้

★ เร่งเปิด รพ.สนาม-หาเตียงเพิ่ม

ด้าน นพ.เจษฎ์ บุญวงษ์ศิริโรจน์ ผู้ช่วย ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับการประสานจากชาวโคราชกว่า 40 คน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยง และติดเชื้อโควิด-19 ว่า ต้องการกลับมารักษาตัวที่นครราชสีมา ซึ่งทาง รพ.มหาราชนครราชสีมาได้ประสานงานไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวและสามารถหาเตียงรักษาให้กับผู้ป่วยได้แล้ว 10 คน ส่วนผู้ป่วยที่เหลือขณะนี้กำลังประสานงานอยู่ ขณะนี้ รพ.ได้ช่วยกันปรับพื้นที่ห้องผู้ป่วยอายุกรรม ชั้น 7-8-9 อาคารการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สามารถขยายเตียงผู้ป่วยเพิ่ม 24 เตียง นอกจากนี้ ยังประสานไปที่ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ รพ.เทพรัตนนครราชสีมา ซึ่งมีศักยภาพสามารถรับผู้ป่วยได้รวมทั้งจะใช้พื้นที่อาคารชาติชายฮอลล์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งเป็น รพ.สนาม 100 เตียงด้วย

★ ระดมรถรับผู้ป่วยกลับมารักษา

เช่นเดียวกับอีก จ.ร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 34 คน โดยยังต้องเฝ้าระวังคนมาจากพื้นที่สีแดงเข้มและกลุ่มเสี่ยงที่พบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ที่ บ.โนนสวรรค์ ต.แสนชาติ อ.จังหาร ที่เป็นการติดเชื้อในครอบครัว จำนวนนี้มีเด็กเล็กด้วย 2 คน จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วยรายใหม่ 21 คน กระจายใน 9 อำเภอ ได้แก่ อ.กระสัง 6 คน อ.ประโคนชัย 4 คน อ.เมือง 3 คน อ.สตึก อำเภอละ 3 คน อ.พุทไธสง อ.แคนดง อ.บ้านกรวด อ.พลับพลาชัย และ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอละ 1 คน ขณะที่ จ.ชัยภูมิ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 20 คน จำนวนนี้มีเด็ก 15 คน เป็นคนมาจากพื้นที่เสี่ยงใน กทม. ขอเดินทางกลับบ้านมารักษาตัวในโรงพยาบาลพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้จัดรถไปรับที่กทม.และบางรายขับรถมาเอง และยังคงจับตาใน อ.บ้านเหลื่อมจคร. ที่มีเด็กเล็กวัย 3 ขวบ และ 4 ขวบ 2 คน ติดโควิด-19 จากผู้ปกครองที่เดินทางกลับมาจาก กทม.ด้วย และต้องปิดศูนย์พัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเพชร และตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงที่มีเด็ก 47 คน รวมผู้ปกครองด้วย ส่วน จ.เลย พบผู้ติดเชื้อ 10 คน มีประวัติมาจากกรุงเทพฯ ปทุมธานี และสมุทรปราการ จำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ใกล้ชิดหากมีภูมิคุ้มกันอยู่ใน อ.วังสะพุง



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

**★ ๘ จชต.ติดเชื้อรวมกว่า 600 คน**

ขณะที่ จ.นครศรีธรรมราช หลังมีการประกาศให้ชาวเมืองคอนที่ติดโควิดกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิด ส่งผลให้เมื่อคืนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่แจ้งขอเข้ารับการรักษาและเดินทางมาที่ รพ.สิทธิแล้ว 10 คน ขณะที่ภาพรวมของจังหวัดมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 21 คน ส่วน จ.ภูเก็ต ที่กำลังนำร่องโครงการเปิดตัวรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีรายงานว่ายังคงพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อีก 2 คน ส่วนใน 4 จังหวัดภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ยังพบผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมาก โดย จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี พบผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 232 คน และ 213 รายตามลำดับ ส่วน จ.ยะลา พบผู้ติดเชื้อพุ่งไปถึง 201 คน พบมากที่สุด ใน อ.เมือง และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 คน ใน อ.เมืองและ อ.เบตง ซึ่งส่วนใหญ่ยังเชื่อมโยงจากคลัสเตอร์โรงเรียนสอนศาสนาและผู้เดินทางกลับจากมาเลเซีย

**★ เฝ้าระวังเด็กเล็กติดเชื้อพุ่ง**

ส่วนที่ จ.ชัยนาท หลังเจอคลัสเตอร์ช้างลี้กัว และสวนเทศบาลในพื้นที่ อ.สรรพยา ติดเชื้อรวม 8 คน ทำให้ที่ตลาดสดภาษีสูง ภายในตัวเมืองชัยนาท ซึ่งเป็นตลาดขายของสดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ก็มีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายซื้ออาหารสดอาหารแห้ง ต่างๆกันอย่างคึกคัก โดยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามาซื้อใกล้ๆกันไว้ เพราะไม่อยากออกมาจับที่ร้านข้างนอกบ้านแล้ว ขณะที่ จ.อุทัยธานี ติดเชื้อเพิ่ม 21 คน ในจำนวนนี้มีเด็กแฝดอายุเพียง 1 เดือนด้วย

**★ ผู้ป่วยสูงวัยทยอยตายทุกวัน**

นอกจากนี้ มีจังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม มีที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดเชื้อรายใหม่ 27 คน ตาย 1 คน เป็นชาย อายุ 88 ปี ชาว ต.อ่าวน้อย อำเภอมืองประจวบคีรีขันธ์ ส่วนคลัสเตอร์โรงงานลับประดกระป๋อง อ.หัวหิน มีคำสั่งจังหวัดปิดชั่วคราว 7 วัน เพื่อตรวจหาโควิด จากพนักงานกว่า 2,000 คน หลังการระบาดสู่ชุมชนและครอบครัวในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ติดเชื้อเพิ่มอีก 71 คน และมีผู้สูงอายุเสียชีวิต 1 คน เป็นชายไทย อายุ 80 ปี อยู่ใน ต.บางปลา มี อ.บางปลา มี ส่วน จ.ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 275 คน มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มอีก 8 คน

**★ ญาติกาใจตายหลังฉีดวัคซีน**

ส่วนกรณีผู้ฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาแล้วมี อาการไม่พึงประสงค์รุนแรงขึ้นเสียชีวิต ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดมี 3 ราย คนแรก ได้แก่ อสม. บ้านแม่มะ ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก วันที่ 29 มิ.ย. และเข้าวันที่ 2 ก.ค. มีอาการปวดศีรษะรุนแรง จนช็อกหมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่ รพ. เชียงแสน ญาตินำร่างส่งไปผ่าพิสูจน์ที่ รพ.มหาสาร-

เชียงใหม่ ญาตินำร่างส่งไปผ่าพิสูจน์ที่ รพ.มหาสาร- นครเชียงใหม่ ผลตรวจแพทย์ระบุว่าพบเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นบาง ซึ่งทางญาติให้นำศพกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่ 44 ม.1 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยญาติต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ฉีดก็ไม่ตาย ทำให้อยอมรับไม่ได้ และอยากจะทำศพให้ใหญ่ดูและเยียวยาให้กับครอบครัวที่สาว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย เช่นเดียวกับรายของลุงวัย 74 ปี ชาว อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแอสตราจัน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา และมีอาการปวดเมื่อย มีไข้สูง หมอบอกให้กินยาพาราเซทอลใช้ต่อมามีอาการแขนขาไม่มีแรง กระทั่งช่วงค่ำวันที่ 20 มิ.ย. มีอาการปวดบริเวณหน้าอก ก่อนที่ญาติจะพบว่าเสียชีวิตในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้น แต่เมื่อญาติทำเรื่องขอเยียวยาไปยัง สปสช.แต่กลับได้รับคำตอบว่าผู้ป่วยอายุมากและมีโรคประจำตัว เมื่อมีอาการไม่ไปหาหมอ ที่สำคัญไม่มีใบรับรองการแพทย์ว่า มีอาการแพ้ และไม่ได้อยู่ในหมอบหรือว่ามีอาการอะไรบ้างหลังฉีด จึงอยากขอความเป็นธรรมด้วย

**★ ลูกทำให้พามแม่ฉีดวัคซีนแล้วตาย**

ส่วนรายที่สามเป็นหญิงวัย 67 ปี ชาว อ.กระบุรี จ.พังงา เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแอสตราจัน ที่ รพ.กระบุรีชัยพัฒน์ จากนั้นเส้นเลือดในสมองแตก ลูกสาวนำส่ง รพ.ตะกั่วป่า พร้อมใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งในช่วงสายวันที่ 4 ก.ค. น.ส.ปัทมา การพุทธ อายุ 82 ปี พร้อมครอบครัว เดินทางมารับศพมารดาท่ามกลางความโศกเศร้า เสียใจพร้อมระบุว่าถ้าวันนั้นไม่พามแม่ไปฉีดวัคซีน ก็ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นในวันนี้ แม่ยังคงต้องอยู่กับตัวเอง ซึ่งรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าอยู่ต่ออย่างไรที่ผ่านมา แม่เป็นเสาหลักของครอบครัวให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่อง ถ้าแม่รับรู้ก่อนอยากขอโทษคุณแม่ที่พามาฉีดวัคซีนวันนั้น ทั้งนี้ ญาตินำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล ที่วัดนางย่อนกระบุรี อ.กระบุรี กำหนดฃาปนกิจวันที่ 7 ก.ค.นี้

**★ ติดเชื่อนนท้ฟุ้ง-บ้านโป่งปิดตลาด**

ส่วน จ.นนทบุรี การแพร่ระบาดยังรุนแรง พบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 206 คน อยู่ใน อ.ปากเกร็ด 70 คน อ.บางบัวทอง 43 คน อ.เมือง 36 คน อ.บางกรวย 26 คน อ.บางใหญ่ 19 คน และ อ.ไทรน้อย 12 คน ขณะที่จังหวัดโดยรอบ อาทิ จ.ราชบุรี มีคำสั่งปิดตลาดเอกชน ตลาดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ถนนริมน้ำ ถนนสุขาวดี ถนนศรีวิจิตร และถนนประชานิยม เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-7 ก.ค.นี้ เพื่อทำความสะอาด พร้อมกันนี้มีการจัดจุดตรวจเชิงรุกกลุ่มผู้ค้าและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 499 คน ที่บริเวณลานจอดรถได้อาคารศาลาประชาคมริมน้ำ เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑๑)

**ขงคล้ายล็อก** ☆ ต่อจากหน้า 11

**★ เขมรจัดฉีดวัคซีนแรงงาน โรงเกลือ**

ด้าน จ.สระแก้ว ผู้คัดเลือรายใหม่พุ่งไปถึง 40 คน โดยต้องเฝ้าระวังคลัสเตอร์วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น หวั่นเชื้อกระจายไปในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ผวจ.สระแก้ว สั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดเป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันที่ ๑-16 ก.ค.นี้ ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าทางการกัมพูชาทำหนังสือถึง ผวจ.สระแก้ว ขอให้พื้นที่อาคารผู้โดยสารขาออก ด้าน ตม.อรัญประเทศ เป็นจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในตลาดโรงเกลือ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.นี้ โดยฝ่ายกัมพูชาเตรียมวัคซีนซิโนแวคไว้กว่า หนึ่งหมื่นโดส และจะนำทีมแพทย์และพยาบาล จำนวน 50 คน เข้ามาฉีดให้ชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ ซึ่งคาดว่ามื่อประมาณ 3,000 คน

**★ ฉีดวัคซีนไม่ทันเชื้อเดลตาลาม**

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ยอดติดเชื้อรวมพุ่งเป็น 184,278,840 คน เสียชีวิตรวม 3,988,218 คน ใกล้เคียง 4 ล้านคน ไปทุกขณะ และการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เดลตา (พบครั้งแรกที่อินเดีย) ที่ติดต่อง่าย ด้านทานตอกูมิคุ้มกัน ได้ตีกว่าโควิดปกติยังคงลุกลามไม่หยุด โดยทางการสหรัฐอเมริการายงานเชื้อเดลตาระบาดหนักใน 5 รัฐ ได้แก่ อารคันซอ โคโลราโด มิสซูรี เนวาดา และยูทาห์ สืบส่วนการติดเชื้อเดลตาทั่วประเทศอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสแก่ประชากรอยู่ที่สัดส่วน 66 เปอร์เซ็นต์ ไม่ถึงเป้า 70 เปอร์เซ็นต์ ภายในวันที่ 4 ก.ค. วันชาติสหรัฐฯ ตามที่นาย โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตั้งเป้าไว้ ส่วนนายเทดรอส อดานอม เกเบเรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเชื้อเดลตาได้ลุกลามไปยัง 98 ประเทศทั่วโลกและดูสถานการณ์แล้ว อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศต่างๆ ขณะนี้ไม่ทันต่อการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาแน่

# เดลิเวอรี่

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

▶ ชิโนฟาร์ม...วัคซีนชิโนฟาร์มล็อตที่ 2 จำนวน 1 ล้านโดส หนักรวม 25.6 ตัน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบินส่งสินค้าเที่ยวบินที่ ทีจี 675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ



# เตลิฟิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**‘บิกตู’ปลดล็อก4ก่อสร้าง  
ในเขตกทม.-ปริมณฑล**  
**‘ซิโนฟาร์ม’จากจีนถึงไทยอีก1ล้านได้ส  
แพทย์จากรัฐ-อนุทินสั่ง3หมอไม่เกี่ยว**

“กมอ” เตือนรับมือระบอบ 4 เตรียมพร้อมสูงสุด เหตุรัฐทำงานไม่น่า  
เชื่อถือ นำเปลี่ยนยุคสุดโดยเฉพาะ รว.สธ. เหน็บวัดชิ้นกะปริดกะปรอย  
เหมือนคลื่นลูกมากโต “ททท.” เปิด 4 เดือนไปปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ หลัง  
มีข่าว 2 คลัสเตอร์ “บิกตู” ไฟเขียวปลดล็อกก่อสร้าง 4 โครงการใหญ่ให้เข้า  
เคลียร์งานที่ค้างเท่านั้น เรียกประชุมชุดใหญ่ถกมาตรการ

◆ หน้า ๒



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

**‘บิกตู’** □ ต่อจากหน้า 1

“อนุทิน” โยนสื่อเล่มซัด 3 อาจารย์หมอ ปม สิ่งชีววัคซีน ชัดเจนอย่าไม่ถูกต้อง “ราชวิทยาลัยฯ” แจง ฉีดซิโนฟาร์มมีอาการข้างเคียง เล็กน้อย มีแค่เข้า รพ. 8 ราย ประกันรักษาฟรี ยันปลอดภัยสูง เผยซิโนฟาร์มอีก 1 ล้าน โด๊ส “ศบค.” ช็อก คลัสเตอร์โผล่ไม่หยุด ทั้ง เก้า-ใหม่ ตจว.เจอีอีก 5 แห่ง ส่วนตลาดไทยยัง วิกฤตมีผู้ป่วยเพิ่ม 281 ราย เผยคิดเชื้อพุ่ง 5,916 ราย ดับ 44 ศพ วันเดียวไทยขึ้น 2 อันดับ ขยับที่ 85 ของโลก

**◆ ติดเชื้อพุ่ง 5,916 ราย**  
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ว่า วันที่พบผู้ติดเชื้อใหม่ 5,916 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 283,087 ราย รักษาหายเพิ่ม 3,404 ราย รวม รักษาหาย 220,903 ราย ยังรักษาอยู่ 59,938 ราย อาการหนัก 2,147 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 616 ราย และเสียชีวิตอีก 44 ศพ ในจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์รวมอยู่ด้วย รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 2,226 ศพ ส่วนสถานการณ์โลกติดเชื้อรวม 184,233,049 ราย เสียชีวิต 3,987,322 ศพ สำหรับผู้ป่วยและเสียชีวิต กรุงเทพฯ สูงสุดคือป่วย 1,498 ราย และเสียชีวิต 30 ศพ และไทยอยู่อันดับที่ 85 ของโลก โดยเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ไทยอยู่อันดับที่ 87

**◆ คลัสเตอร์โผล่ไม่หยุด**  
ส่วนในต่างจังหวัดพบ 5 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นบริษัทเครื่องใช้ในครัวเรือน พบติดเชื้อ 15 ราย, อ.พานทอง จ.ชลบุรี บริษัทพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ติดเชื้อ 18 ราย, อ.โทรนอย จ.นนทบุรี เกมบ์ก่อสร้าง ติดเชื้อ 28 ราย, อ.แม่สอด จ.ตาก โรงงานเสื้อผ้า ติดเชื้อ 153 ราย และ จ.กระบี่ โรงเรียนที่คลองท่อม ติดเชื้อ 14 ราย ขณะที่คลัสเตอร์เก่า ตลาดไท คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบผู้ป่วยต่อเนื่อง ล่าสุดพบติดเชื้อใหม่ 281 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนสะสมทั้งสิ้น 10,670,897 โด๊ส เป็นเข็มแรก 7,721,150 โด๊ส เข็ม 2 จำนวน 2,949,747 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 4.09

**◆ “หมอนิธิพัฒน์” สูดทาน**  
ด้าน รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า อย่างที่บอกไว้บ่อยครั้งเกี่ยวกับโควิดเดลตา (อินเดีย) มีความต่างจากแอลฟา (แอฟริกาใต้) ตรงที่ทุกอย่างมาเร็วขึ้นกว่าเดิม ดังตัวอย่าง ซีทีสแกนรายหนึ่งวันที่ 14 วันหลังมีอาการยังต้องใช้ไอโพลีฟลูว์ก่อนสูงอยู่ กล่าวว่าจะมีลิ้มเลือดคุดค้นหลอดเลือดแดงปอดเฉียบพลัน แต่กลับพบว่าเริ่มมี organizing pneumonia มาแทรกซึ่งเดิมมักพบปลายสัปดาห์ที่ 3 ไปแล้วแต่ยังคงสนองคื หากโกรธสนใจรายละเอียดหาได้ในเว็บไซต์สมาคมจอร์เจียว่าด้วยเรื่องวัคซีนโควิดในบ้านเรา มันข้างซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่าหนังสือซีทีสแกนหลายเท่า ลองมาวิเคราะห์ตัวเลขคร่าวๆกันดู 1.ภาครัฐดูแลผู้ติดเชื้อไม่อยู่กับร่องกับรอย ทำอะไรไม่ค่อยน่าเชื่อถือ นำไปเสียสุขภาพหรืออย่างน้อยก็กระทบวงกลม

2.หมอนิธิพัฒน์ไปช่วยภาครัฐจัดการเรื่องนี้ ส่วนเป็นนักวิชาการเก่งกล้าด้วยใจบริสุทธิ์ แต่อาจไม่ค่อยเปิดกว้างรับฟังความเห็นต่าง ทำให้มีเรื่องสะเทือนในสื่อโซเชียลัน หากทำใจเป็นกลางมองความเป็นไปทั้งหมดแล้ว คุณูปการที่พวกท่านทำในเรื่องวัคซีนโควิด มีมากกว่าจุดอ่อนที่นำไปขยายความเกินขอบเขต ต้องประณามพวกฉวยโอกาสฮือฮาเป็นเครื่องมือ บั่นทอนเสถียรภาพฝ่ายที่กุมอำนาจรัฐ (แม้มันอาจจะได้มาด้วยวิธีซีพี) 3.หมอนิธิพัฒน์เสนอข้อมูลมุมมองให้รอด้าน ในภาพรวมเป็นเสรีภาพทางวิชาการที่ควรส่งเสริม แต่ต้องมีการขมวดปมเวลามันเสนอไปให้ผู้คนสับสน โดยเฉพาะการเสริมสร้างความมีส่วนร่วม ความเข้าใจและยอมรับวัคซีนให้ได้เร็ว (แม้วัคซีนจะน่าประหลาดประหลาดเหมือนลูกหมูหากโต) แต่อาจมีบ้างที่มีวาระซ่อนเร้นหมิ่นหมิ่นภาครัฐเดิมเป็นทุน จึงขอยกแต่ด้านลบของนโยบายวัคซีนในประเทศเพื่อความเข้าใจ มากกว่าให้ข้อเสนอแนะทางออกที่ทำได้จริง

4.รพ.เอกชนที่มองเห็นช่องทางช่วยชาติหรือหารายได้เพิ่ม เทียวไปสัญญาอยู่กับประชาชนแล้วมกาดันภาครัฐ ว่าเป็นจะเข้าขวางคลอง เช่น การอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโต บริษัทต่างชาติดีกว่าจริงดังว่าทำไมไม่ติดต่อจัดหาให้ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ หรือเปิดเผยหลักฐานจะ จะกว่านี้ว่ากระบวนการใดหรือคนกลุ่มใด ในภาครัฐที่เป็นคนต่อแห่งอุปสรรค 5.บริษัทผู้นำเข้าวัคซีนอาจมีบ้างที่เอาชีวิตคนมาเป็นตัวประกัน หัวซีมีมือมีความต้องการของสังคมเป็นแรงกดดัน ให้ภาครัฐผ่อนผันกฎเกณฑ์เงื่อนไขมาตรวจบางอย่าง เพื่อหวังเอื้อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม

6.หน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายที่ ประสานเสียง ออกมาร่วมในการจัดหาและกระจายวัคซีน แสดงถึงความใส่ใจในอำนาจของประชาสังคม แต่บางส่วนอาจมีสายสัมพันธ์กับฝ่ายอยากเปลี่ยนหัวอำนาจรัฐ จึงมักชอบเข้าแทรกแซงงานของพวกเทคโนโลยีแรง ชนิดเรียกร้องอย่างเดียวโดยไม่เสนอทางออก หรือถ้าเสนอก็เป็นแบบเงื่อนไขสูงยากทำได้จริง โครมาเป็นผู้กำกับหนึ่งเรื่องนี้ ต้องมีใจที่ขงธรรมและมีขันติสูงเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้นคงอยากให้อีกสักเดือนเพื่อแยกย้ายกันไปตามที่ตัวเองชอบ แต่ผลประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชน ไม่อาจสัดที่ง่ายขาย เช่นนี้ได้ ต้องมุ่งมั่นพูดคุชกับข้อมพระเศียรยคมคลี่คลายปัญหาที่เข้ามากรุมเร้าอย่างจริงจังและถนอมน้ำใจกันไปจนกว่าจะถึงเส้นชัย#เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดรับมือโควิดระลอก 4

**◆ เข้าเคลียร์งานค้าง**  
ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กมลลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. ได้ลงนามอนุมัติหลักการอนุญาตการก่อสร้างโครงการก่อสร้างบางประเภทและเคลื่อนย้ายแรงงาน ในกรณีมีเหตุจำเป็น โดย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการศบค. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ได้ทำหนังสือถึงนายคาเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติในหลักการ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวเป็นการผ่อนปรนสำหรับรายที่มีปัญหา ว่าถ้าการหยุดหรือปิดแคมป์จะทำให้เกิดอันตรายหรือไม่ปลอดภัย อนุญาตให้เข้าไปเก็บงานหรือปิดงานได้ ไม่ใช่การก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า แต่ในคำสั่งดังกล่าวเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปชี้แจง ออกคำสั่งในแต่ละจังหวัดอีกครั้ง ซึ่งแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกัน ผู้ว่าจังหวัดต้องไปออกคำสั่งและสำรวจเอง ว่าในแต่ละจังหวัดมีการก่อสร้างอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาอีกครั้ง

**◆ ปลดล็อก 4 ก่อสร้าง**  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับโครงการที่ได้รับปลดล็อกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างซึ่งหากหยุดก่อสร้างในพื้นที่ หรือการดำเนินการล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างด้านวิศวกรรม จนยากต่อการแก้ไข หรือเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้างนั้น เช่น โครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีควาลึก การก่อสร้างขั้มใต้ดินซึ่งไม่ได้เทปูนปิดล้อม 2.การก่อสร้างชั่วคราวซึ่งหยุดการก่อสร้างในพื้นที่ หรือดำเนินการล่าช้าจะได้รับความเสียหายจนเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้างนั้น เช่น โครงการก่อสร้างที่ดินที่มีความลึก การก่อสร้างขั้วดินที่ยังไม่ได้เทพื้นปิดล้อม ๒.การก่อสร้างชั่วคราวซึ่งหยุดการก่อสร้างในพื้นที่ หรือดำเนินการล่าช้าจะได้รับความเสียหายจนเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบโครงการดังกล่าว เช่น นิ่งร้านและแบบรอการเทพื้นโดยเฉพาะแผ่นพื้นที่

3.การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร แบบริเออร์ทันช่องจราจร แผ่นเหล็กปิดงานก่อสร้างบนผิวจราจร และ 4.การก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือสถานที่ก่อสร้างอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค นอกจากนี้ยังพ้องคล้อยคำสั่งเคลื่อนย้ายแรงงาน ประเภทก่อสร้างจากสถานที่พักชั่วคราว ทั้งกรณีการข้ามเขตจังหวัดหรือภายในเขตจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคโควิด-19 เช่น การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและการฉีดวัคซีน ส่วนก่อสร้างขนาดเล็กยังทำได้แต่ต้องเพิ่มมาตรการ หากพบมีการคิดเชื่อให้ผู้ว่าจังหวัดสั่งปิดทันที

### ◆ แจงฉีดซิโนฟาร์ม

วันเดียวกัน ศ.นพ.นิตี มหานนท์ เลขาฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ผอ.รพ.จุฬาภรณ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Nithi Mahanonda” ระบุว่า ซีเจงรายละเอียดรายงานอาการไม่พึงประสงค์ จากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในการรายงาน จำนวนผู้ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มทั่วประเทศ ๘๗,๑๑๒ รายนั้น ร้อยละ ๑๗ ไม่พบอาการผิดปกติ ในส่วนการเกิดอาการไม่พึงประสงค์นั้น พบว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายใน ๓๐ นาที ระหว่างรอสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนเพียง 100 ราย จากทั้งหมด ๘๗,๑๑๒ ราย ที่รับวัคซีนคิดเป็น ๐.1% เท่านั้น ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ภายใน ๓๐ นาทีหลังรับวัคซีน และอาการที่พบบ่อย ได้แก่ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หายใจไม่เต็ม ทูกรายมีอาการเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง

◆ มีผลข้างเคียงเล็กน้อย  
ในส่วนการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังรับวัคซีนซิโนฟาร์ม 1 วันนั้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดส่งเอสเอ็มเอส รายงานอาการไม่พึงประสงค์แก่ผู้รับบริการวัคซีน เพื่อติดตามความปลอดภัยอาการข้างเคียงได้อย่างทันที่ พบว่ามีผู้ตอบเอสเอ็มเอส จำนวน 17,154 ราย คิดเป็น 25% ของผู้รับบริการวัคซีนซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติ ในจำนวนผู้ที่รายงานว่ามีอาการผิดปกติ พบว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดศีรษะ (๒.3%), อ่อนเพลีย (1.7%), ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (1.7%), ปวดบวมบริเวณที่ฉีดยา

ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

**ป่วยสะสมในไทย 283,067**

รายใหม่	เสียชีวิตเพิ่ม	เสียชีวิตสะสม
5,916	44	2,226

ยอดหายป่วย-ฉีดวัคซีน

หายป่วย	วัคซีนเข็ม 1	วัคซีนเข็ม 2
220,903	7,721,150	2,949,747

ผู้ป่วย-เสียชีวิตทั่วโลก

ป่วยสะสม	เสียชีวิตสะสม
184,233,949	3,987,322

(1.6%), ไข้ (1.5%) ซึ่งสอดคล้องกับผลการรายงาน evidence assessment: Sinopharm/BBIBP COVID-19 vaccine ของ WHO ซึ่งรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดบริเวณที่ฉีดยา ปวดศีรษะและอ่อนเพลีย

◆ เข้า รพ. 8 รายรักษาฟรี  
ส่วนของการรักษาพยาบาลนั้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความเป็นห่วงในความปลอดภัยของผู้รับบริการวัคซีนทุกราย ในกระบวนการรับวัคซีนซิโนฟาร์มนั้น จะมีประกันสุขภาพเพื่อรองรับการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถเคลมประกัน เข้ารับการรักษาได้โดยง่าย จากรายงานบริษัทประกันพบว่า มีผู้รับบริการฉีดวัคซีนแล้วขอเคลมประกันรักษาพยาบาลอาการไม่พึงประสงค์โดยรับการรักษาใน รพ. จำนวน 8 ราย ขณะนี้ข้อเน้นย้ำว่ายังไม่มีการรายงานอาการรุนแรงจากการรับวัคซีนซิโนฟาร์มเลย

◆ ยันปลอดภัยสูง  
ส่วนการรายงานอาการที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนซิโนฟาร์มนั้น ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รายงานทุกเหตุการณ์ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ ในการรับบริการวัคซีนซิโนฟาร์ม ดังนั้นจึงรายงานอาการไม่พึงประสงค์ โดยพบผู้ป่วยโรคลมชักและเบาหวานชนิดที่ 2 อินซูลิน 1 ท่าน มารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมาไม่มีอาการชัก ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ให้การรักษา และตรวจวินิจฉัยด้วย CTScan, MRI และ MRA สมอณันไม่พบ

ความคิดปกติในสมอง การวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาท วินิจฉัย pseudo-seizure ซึ่งได้รับการรักษาและผู้ป่วยอาการกลับเป็นปกติและกลับบ้านได้ ดังนั้นขอให้ประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้มั่นใจว่าวัคซีนซิโนฟาร์มมีความปลอดภัยสูง อาการไม่พึงประสงค์พบเป็นเพียงอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงเลยจากการฉีดวัคซีนทั้งหมด ๘๗,๑๑๒ ราย

### ◆ ซิโนฟาร์มมา 1 ล้านโดส

นอกจากนี้ ศ.นพ.นิตี ยังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับวัคซีนซิโนฟาร์มลอตที่ 2 อีก 1 ล้านโดส ที่จะถึงไทยโดยได้เผยแพร่ภาพบรรยากาศและคลิป ขณะเจ้าหน้าที่กำลังขนส่งวัคซีนขึ้นเครื่องบิน โดยระบุข้อความว่า “#รักคุณเท่าฟ้า เข้านี้ที่ปักกิ่ง” ซึ่งจากข้อมูลของไฟลด์บินระบุว่า วัคซีนลอตดังกล่าวจะเดินทางมาถึงประเทศไทยช่วงประมาณ 10.44 น. วันที่ 4 ก.ค.

สอดคล้องกับฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ ร่วมกับฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 1 ล้านโดส น้ำหนักรวม 25.6 ตัน จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้า เที่ยวบินที่ 675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิง 777-300ER โดยได้ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 64 เวลา 06.36 น. (เวลาท้องถิ่น) มาถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.10 น.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเครื่องบินลำตัวกว้าง สำหรับขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงอุปกรณ์บริการภาคพื้น เพื่อสนับสนุนเที่ยวบินขนส่งวัคซีน และพื้นที่คลังสินค้าปรับอากาศยานขนาดใหญ่ ที่มีความสะดวกในการส่งมอบวัคซีน โดยบุคลากรยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการขนส่งและดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ และได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ทั้งนี้การบินไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและพร้อมขนส่งวัคซีนตลอด ๑ ไปเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

### ◆ รพ.ศิริราชปิดฉุกเฉิน

ขณะที่เฟซบุ๊ก รพ.ศิริราช ปิยะนารชการณย์ แจ้งว่า ขอปิดบริการแผนกฉุกเฉิน

ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ป่วยที่ต้องดูแลจำนวนมากเกินกว่าที่จะรองรับได้ ข่าวประชาสัมพันธ์จาก รพ.ศิริราช ปิยะนารชการณย์ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้แผนกฉุกเฉินของ รพ. มีผู้ป่วยที่ต้องดูแลจำนวนมาก เกินกว่าที่จะรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินทุกระดับได้ จึงขอปิดบริการแผนกฉุกเฉินชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

### ◆ นายกษัตริย์ออกมาตรการ

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษ. และ รมว.กลาโหม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงหลายวันติดต่อกัน แม้จะเป็นช่วงวันหยุดตนก็ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยทำงานอยู่กับบ้านทั้งคิด เขียนและอ่านรวมถึงยังได้ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปตัดสินใจในแต่ละปัญหา คนทำเช่นนี้ทุกวันและยังได้เขียนเอกสารทางราชการต่าง ๆ ไม่ให้ค้าง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกษ. เตรียมเป็นประธานประชุม ศบค. ชุดใหญ่ในวันที่ ๑ ก.ค.นี้ เพื่อประเมินสถานการณ์และพิจารณามาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงการสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก ว่า องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตัวจริง และตนไม่รู้ว่าจะส่งฝ่ายใดก่อนแล้วหรือไม่ แต่ตนพร้อมสนับสนุนอำนวยความสะดวกทุกด้าน

ขณะที่ นายยุทธนา หิมการณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ระบุว่า ได้ลงพื้นที่สำรวจที่ราชพัสดุ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จำนวน ๖ ไร่ เพื่อสร้าง รพ.สนาม กว่า ๓ พันเตียง โดยใช้ชื่อ รพ. ว่า “พลังแผ่นดิน ๒” คาดใช้เวลาก่อสร้างไม่เกิน 7 วัน

### ◆ เปิดข้อแม้ปิดภูเก็ต

ส่วน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1-3 ก.ค. มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามารวม 1,271 ราย ทั้งหมดผ่านการตรวจไม่พบเชื้อ ส่วนการจองห้องพักพบว่ามียอดจองตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. ๑๐,๘๘1 คืน คาดว่าจะเพิ่มเข้ามาต่อเนื่อง สำหรับตัวเลขรายได้ระหว่างကာบรรวม

สำหรับกรณีนี้ จ.ภูเก็ต มีการตรวจพบคลัสเตอร์ใหม่เป็นร้านกาแฟ ๒ แห่งนั้น ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าการพิจารณาการจัดทำแผนรับมือ และแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการจ.ภูเก็ต แยกเป็นกรณีต่าง ๆ คือ 1.กรณีมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า ๑๐ รายต่อสัปดาห์ ๒.ลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง ๓ อำเภอและมากกว่า ๖ ตำบล ๓.เกิดการระบาดเกิน ๓ คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้างหาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้ และ ๔.ความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย มีผู้ติดเชื้อรายวันตั้งแต่ ๘๐% ขึ้นไป สำหรับมาตรการปรับเปลี่ยน 4 ระดับ ดังนี้ 1.ปรับลดกิจกรรม ๒.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ ๓.มาตรการกักตัวภายในสถานที่พัก และ ๔.ทบทวนยุติโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

### ◆ แจ้งตรวจหาเชื้อด่วน

ขณะที่ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต ประกาศเตือนใคร่ใช้บริการเที่ยวบิน-ร้านเครื่องดื่มค้างให้รายงานตัวที่ รพ.ใกล้บ้าน โดยผู้ที่ไปใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ สาขาเซ็นทรัล ฟลอร์เรตต้า ภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. เวลา 12.30-13.50 น., วันที่ 27 มิ.ย. เวลา 09.00-12.00 น., วันที่ 28 มิ.ย. เวลา 10.00-19.00 น. และวันที่ 29 มิ.ย. เวลา 10.00-13.00 น. เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคว่นหากปกปิดข้อมูลอาจมีความผิดทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังแจ้งว่าผู้โดยสารสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE201 เดินทางวันที่ 1 ก.ค. เวลา 07.40 น. เส้นทางสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ

นพ.สุศักดิ์ ภูเกียรติกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยง เบื้องต้นเป็นพนักงานร้านกาแฟทั้งหมด ขณะนี้ยังติดตามสอบสวนโรคผู้ที่มาใช้บริการทั้ง 2 สาขาเข้าสู่กระบวนการกักตัว ส่วนผู้เดินทางมาที่สายการบินไทยสไมล์ ตามหมายเลขที่นั่ง H38-42, J 383-42 และ K 38-42 โดยผู้ที่นั่งที่ K 40 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขอให้เข้ารับการตรวจเชื้อที่ รพ.ใกล้บ้านและเข้ากักตัวทันที

วันเดียวกันที่ย่านเมืองเก่า ถนนถลาง อ.เมืองภูเก็ต นายสาริต ปิยะเดชะ รมช.สธ. พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดถนนคนเดินภูเก็ต “อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว ออกมาเดินและจับจ่ายซื้อของจากร้านค้าต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

### ◆ ดารา กักตัวเพียบ

ส่วนฝ่ายประชาสัมพันธ์ของช่องวัน 31 ต้นสังกัดของตงตง-กฤษกร กนกธร ได้ออกหนังสือแจ้งว่า ตงตงประกาศกักตัว 14 วัน หลังใกล้ชิด สมรักษ์ คำสิงห์ หลังติดเชื้อ เช่นเดียวกับ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมระบุว่าคนมีบ้าน 2 หลัง จึงแยกให้พ่อย้ายไปอยู่บ้านคนเดียวอีก หลังนี้เพื่อรอ รพ.มารีย์ ส่วนคนแม่ ปี๊ทชาย ที่ตั้งคงอยู่ก็หลังนี้ แม่ทั้งหมดยังไม่พบเชื้อแต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หลังจากนั้นทุกคนในบ้านต้องกักตัวเพื่อรอไปตรวจอีกครั้ง และขอเป็นกำลังใจให้พ่อเราจะผ่านไปด้วยกันคนจะอยู่ข้าง ๆ พ่อเสมอ

ส่วนเบงก์-ธิดิ มหาโชธาภักษ์ ซึ่งใกล้ชิดกับพิมฐา-ฐานิศา มานะเลิศเรืองกุล โพสต์กักตัว 14 วัน หลังใกล้ชิดกับพิมฐา พร้อมทั้งขอโทษชาวเชียงใหม่และลำพูน รวมไปถึงผู้ประกอบการและบุคลากรทุกคน ที่ได้สัมผัสผลกระทบจากการกระทำของตน รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำไปมาก คนยอมรับผิดทุกอย่างจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก คนทราบดีว่าสร้างความเสียหายที่อาจเสียหายได้ไม่หมด แต่จะพยายามติดต่อสถานที่ต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบให้ได้ไม่น้อย ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้ง เช่นเดียวกับนุ้ย เชิญยิ้ม กับ ตี้ก ลีลา ภรรยาโพสต์กักตัว หลังจากใกล้ชิดกับ ณัฏฐ์ณิ อิศโรภักดี พิธีกรดังคิดเชื่อไปก่อนหน้า

### ◆ ผ่านกลุยสอบ นรค.

ด้าน พล.ต.ท.นิรันดร เหลี่ยมศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดเผยว่าวันนี้โรงเรียนฯ จัดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกระจายผู้เข้าสอบไปยัง 5 สนามสอบย่อย ประกอบด้วย ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม, ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จ.นครราชสีมา, ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จ.ขอนแก่น และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 จ.นครสวรรค์

พล.ต.ท.นิรันดร กล่าวว่า ในส่วนของสนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ จะมี พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน รอง ผบ.ก.อ.ร.ร.นรค. เป็นผู้ควบคุม เดิมจัดให้เป็นหนึ่งในสนามสอบของผู้เข้าสอบภาคกลาง แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่การแพร่ระบาดสีแดงเข้ม จึงจำเป็นต้องลดจำนวนผู้เข้าสอบ พร้อมกระจายผู้เข้าสอบที่เหลือ ให้ไปสอบในสนามสอบอื่น โดยภาพรวมการจัดการสอบครั้งนี้ทั้ง 5 สนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรัดกุม

### ◆ ตลาดประท้วงกักตัว

สำหรับสถานการณ์ต่างจังหวัด ที่ จ.สุรินทร์ บริเวณลานหน้าตลาดสดโอท็อป ต.ด่าน อ.กาบเชิง พ่อค้าแม่ค้ากว่า 80 คน รวมตัวกันประท้วงเพื่อไม่ให้ราชการในตลาดเป็นสถานที่กักตัว เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย และเชื้อแพร่กระจาย ต่อมา นายชนะศักดิ์ หงส์ทอง ปลัด อบต.ด่าน ลงมาชี้แจงทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้า โดยระบุว่าที่ประชุมได้

อ้างเก็บน้ำห้วยเชิง ค.ต.ม. อ.สังขะ เป็นพื้นที่กักตัวแทนตลาดแล้ว ทำให้เหล่าผู้ประท้วงพอใจพร้อมก่อนสลายตัวไป

### ◆ ยายจิดแอสตราตาย

ที่ รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าญาติและครอบครัวของนางยา การพยุช อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 560 หมู่ 8 ต.คุระ อ.คุระบุรี เดินทางมารับศพหลังจากนางยาไปฉีดวัคซีนแอสตราแล้วเส้นเลือดในสมองแตก ต้องเข้าห้องไอซียูตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา โดย น.ส.ปัทมา การพยุช อายุ 32 ปี ลูกสาวผู้ตายระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เลย กรณีแม่ตนฉีดวัคซีนจนเสียชีวิต ตอนนี้นั้นยังไม่มีเงินไปทำศพเลย ถ้าวันนั้นตนไม่พาแม่ไปฉีดวัคซีนแม่คงไม่ตาย รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาแม่เป็นเสาหลักของครอบครัว ตนอยากขอโทษแม่ที่พาไปฉีดวัคซีน

### ◆ โยนสื่อเสื่อมชัด 3 หมอ

ต่อมานายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีอาจารย์แพทย์ 3 คน ได้แก่ นพ.ยง กุวัชรวิทย์, ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ และ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ออกมาปฏิเสธว่าคณะทำงานฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อวัคซีน ว่ากรณีอาจารย์ทั้ง 3 ท่านที่เป็นข่าว เหตุจากผู้สื่อข่าวว่าท่านเสนอข่าวไม่ถูกต้อง เพราะอาจารย์ทั้ง 3 ท่านดูแลเรื่องวิชาการ ความปลอดภัยด้านการใช้วัคซีนว่าจะคิดอย่างไรใช้อย่างไร คิดหากันเมื่อไหร่ ใช้ได้ในอายุเท่าไร จะฉีดที่ใด ต้องขอคำแนะนำจากท่าน ดังนั้นท่านทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้จัดซื้อวัคซีน ท่านพูดถูกแล้วท่านไม่ได้เป็นคนสั่งให้ สธ.จัดซื้อ แต่บอกว่าอันนี้ซื้อได้อันนี้ดีอันนี้เหมาะสมสถานการณ์แบบนี้ต้องใช้แบบนี้ การนำเสนอของสื่อที่บิดเบือนกลายเป็นว่าพยายามให้ สธ.และอาจารย์ทั้ง 3 ท่านมีความขัดแย้งกันจริง ๆ ไม่ใช่เข้าไปทำอย่างนั้นเลย บาบ ตอนนี้เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหากันที่บ้านเมือง รักษาให้มีความปลอดภัยจากโควิดให้มากที่สุด

### ◆ ไม่หวั่นระบาดรอบ 4

นายอนุทิน กล่าวว่า อาจารย์มีคุณภาพกับสาธารณสุขอย่างมาก ท่านให้แนวทางห้องกักตัวที่หลายมา การบอกว่าอาจารย์ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ซื้อวัคซีนมันไม่ถูกต้องเลยเพราะความจริงคือ สธ. เป็นผู้เสนอเข้า ครม. ว่าวัคซีนที่มาใช้เป็นอย่างไร จะสั่งเมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่ และมีความเหมาะสมอย่างไร สธ.จะสั่งซื้อเข้ามา

ต่อคำถามกรณีมีนักวิชาการออกมาแสดงความกังวลว่าไทยเข้าสู่ภาวะระบาดรอบที่ 4 นายอนุทิน ตอบว่า เราตั้งรับกับทุกสถานการณ์ พร้อมรับมือตลอดเวลา เราไม่ได้ดูว่าระบาดรอบ 1 2 3 หรือ 4 ทุกวันนี้เราพยายามหาเตียงให้มากที่สุด ผู้บริหารประชุมสร้างความพร้อมทั่วประเทศให้มากที่สุด จัดซื้อเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคให้เพียงพอ และเร่งฉีดให้ประชาชนมากที่สุด.

มั่นคง ครองไป ตรงมา  
**แห้วเหี้ย**

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

➤ ลอตที่ ๕ : วัคซีนซิโนฟาร์ม  
ลอตที่ ๕ จำนวน 1 ล้านโดส  
จากสาธารณสุขประชาชนจีน ซึ่ง  
ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ส่งจอง เดินทาง  
มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG675  
ซึ่งจะมีการจัดสรรเพื่อกระจายไปยังจุด  
ฉีดต่างๆ ต่อไป



มั่นคง ครองไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

➤ **ตรวจเชิงรุก :** เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.มุกดาหาร จัดชุดออกตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ อ.หนองสูง หลังพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ จ.มุกดาหาร มีการสั่งปิดหมู่บ้าน และโรงเรียนบางส่วนในพื้นที่



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**คลัสเตอร์ใหม่กระจาย5จังหวัด  
โควิดลามไม่หยุด  
โรงเรียน/โรงงาน/แคมป์ก่อสร้าง  
แหล่งใหญ่ไวรัสสมรณะระบาด  
ชลบุรีวันเดียวป่วยพุ่ง275คน  
สงขลาติดอีก232-ปัตตานี215**

“สบต.”พบคลัสเตอร์ใหม่โควิดกระจายใน 5 จังหวัด ทั้งโรงเรียน-  
โรงงาน-แคมป์ก่อสร้าง ส่วน จ.ชลบุรี ติดเชื้ออีก 275 คน ด้าน  
จ.สงขลาป่วยพุ่ง 232 ราย

▶▶▶ ต่อ : 5 จังหวัด -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

## 5จังหวัด

จากการคัดกรองเชิงรุกชุมชน-โรงงาน ขณะที่ จ.ปัตตานี ติดเพิ่ม 215 คน

ดับอีก 2 หนั้เชื้อกลายพันธุ์ดูกลาม ส่วนโคราช ติดเชื้อพบสถิติวันเดียว 77 คน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ 10 อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 รายใหม่ สูงสุด จากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่า อันดับ 1 ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร มีผู้ติดเชื้อ 1,498 คน ยอดสะสม 80,515 คน อันดับ 2 ปทุมธานี 458 คน ยอดสะสม 9,403 คน อันดับ 3 สมุทรปราการ 412 คน ยอดสะสม 18,850 คน อันดับ 4 สมุทรสาคร 395 คน ยอดสะสม 9,222 คน อันดับ 5

ชลบุรี 275 คน ยอดสะสม 9,476 คน อันดับ 6 นนทบุรี 267 คน ยอดสะสม 12,339 คน อันดับ 7 สงขลา 232 คน ยอดสะสม 5,288 คน อันดับ 8 นครปฐม 230 คน ยอดสะสม 4,992 คน อันดับ 9 ปัตตานี 213 คน ยอดสะสม 2,949 คน และอันดับ 10 ยะลา 205 คน ยอดสะสม 2,540 คน

ขณะที่วันเดียวกันนี้ มีเพียง 4 จังหวัด ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ได้แก่ อ่างทอง ลำพูน ชุมพร และแม่ฮ่องสอน สำหรับการระบาดในจังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น พบคลัสเตอร์ใหม่กระจายตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ 1.จ.สมุทรสาคร ที่บริษัทเครื่องใช้ในครัวเรือน มีผู้ติดเชื้อ 15 คน 2.จ.ชลบุรี ที่บริษัทพิมพ์บรรจุภัณฑ์ พบผู้ติดเชื้อ 16 คน 3.จ.นนทบุรี ที่แคมป์ก่อสร้าง พบผู้ติดเชื้อ 28 คน 4.จ.ตาก ที่โรงงานเสื้อผ้า พบผู้ติดเชื้อ 153 คน และโรงเรียนใน จ.กระบี่ พบผู้ติดเชื้อ 14 คน

ด้าน จ.ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 รายใหม่ 275 คน จากอาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 12 คน, ตรวจเชิงรุกคลัสเตอร์ตลาดนุริบริบาล ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 10 คน, ตรวจเฝ้าระวังตลาด ซอย 11 อ.เมือง จ.ชลบุรี 2 คน, สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยงคลัสเตอร์ตลาดใหม่ชลบุรี) 1 คน, ตรวจเฝ้าระวังตลาดพระพรหม อ.ศรีราชา 1 คน, สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ร่วมวงสังสรรค์) 1 คน, บริษัท มารนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 1 คน, เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด (กัทม. 8 คน, จ.ปทุมธานี 4 คน, จ.ปราจีนบุรี 1 คน, จ.สมุทรปราการ 1 คน), สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ในครอบครัว 108 คน, จากสถานที่ทำงาน 59 คน, สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 37 คน), อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 29 คน

ทั้งนี้ มีรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด 721 คน, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น 882 คน และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติมขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ในสถานประกอบการ 9 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 6 แห่ง และชุมชน 3 แห่ง

ส่วนที่ จ.สงขลา คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา เผยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 232 คน เสียชีวิต 1 คน มาจากผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในโรงงาน กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน และในพื้นที่ เช่น โรงเรียนสอนศาสนา สถานศึกษา ชุมชน ร้านค้า ห้าง รอกการสอบสวนโรคและกลุ่มสัมผัสอื่นๆ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 6,306 คน เสียชีวิตสะสม 23 คน รักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 2,500 คน รักษาหายแล้ว 3,580 คน

ต่อ : 5จังหวัด - หน้า 11



มั่นคง ครองไป ครองมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑๐)

**5 จังหวัด**

นายจรรวดี เกลี้ยงเกล้า ผวจ. สงขลา และประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา กล่าวว่า ได้เร่งป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ มีการตรวจเชิงรุก ในชุมชนเพื่อค้นหาและนำผู้ติดเชื้อเข้ารักษาให้หมด โดยยังทำงานเชิงรุก ตรวจสอบโรงงานที่มีพนักงานเกิน 200 คน 47 แห่ง และอีกเกือบ 1,000 แห่ง เป็นโรงงานขนาดเล็ก พร้อมกันนั้นได้ร่วมกับผู้บริหารโรงงานให้คัดกรองคนเข้าโรงงาน และทำความสะอาดทุกวัน

ที่ จ.ปัตตานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ยังวิกฤติ โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 215 คน ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,938 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 คน ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 15 คน และรักษาหาย 1,390 คน ทั้งนี้ จากการสำรวจเชิงรุกพบกลุ่มเสี่ยงสูง ส่งตรวจเชื้อกว่า 8,000 คน มีผู้เดินทางกลับจากมาเลเซีย กักตัวอยู่ 104 คน และผู้ที่กลับจากเทศกาลฮารีรายอ ซึ่งอาจนำเชื้อสายพันธุ์เบต้า จากแอฟริกา เข้ามา โดยคาดว่าอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออาการหนักไม่น้อยกว่า 10 คน เช่นเดียวกับหมู่บ้านที่ถูกสั่งปิดแล้ว แต่ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่ยอมกักตัวในบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางจังหวัดได้กำหนดให้ 9 อำเภอเป็นพื้นที่สีแดง ประกอบด้วย อ.เมืองปัตตานี อ.โคกโพธิ์ อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ อ.ทุ่งช้างแดง อ.มายอ อ.แม่ลาน อ.กะพ้อ อ.ไม้แก่น โดยทั้ง 9 อำเภอนี้ จังหวัดสั่งปิดสถานที่เสี่ยง 16 ตำบล, 26 หมู่บ้าน และ 24 มัสยิด รวมทั้งมัสยิดเล็กไม่มีทะเบียน 20 แห่ง ซึ่งจังหวัดมีแผนจะปิด

หมู่บ้านเพิ่มอีก

ขณะเดียวกัน ศูนย์ข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จ.นนทบุรี รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ 206 คน สาเหตุจากครอบครัว ที่ทำงานและตลาด เป็นเพศหญิง 103 คน เพศชาย 103 คน ต่างชาติ 4 คน (เมียนมา 4 คน) ภูมิลำเนา อ.ปากเกร็ด 70 คน อ.บางบัวทอง 48 คน อ.เมืองนนทบุรี 36 คน อ.บางกรวย 26 คน อ.บางใหญ่ 19 คน อ.ไทรน้อย 12 คน มีอาการ 158 คน คิดเป็น 77% ไม่มีอาการ 48 คน คิดเป็น 23% สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 206 คน คัดกรองเชิงรุก 1 คน และเชิงรับ 205 คน

อีกด้านหนึ่ง นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอของ จ.นครราชสีมา ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 77 คน ใน อ.เมืองนครราชสีมา 16 คน อ.ปากช่อง 13 คน อ.โนนสูง 7 คน อ.บัวใหญ่ 7 คน อ.โชคชัย 6 คน อ.สีคิ้ว 6 คน อ.ประทาย 5 คน อ.โนนไทย 3 คน อ.คง 2 คน อ.ครบุรี 2 คน อ.ด่านขุนทด 2 คน

อ.พระทองคำ 2 คน อ.ขามทะเลสอ 1 คน อ.ขามสะแกแสง 1 คน อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 คน อ.ชุมพวง 1 คน อ.ปักธงชัย 1 คน และอ.พิมาย 1 คน ยอดสะสมรวม 1,435 คน เสียชีวิต 17 คน รักษาหายแล้ว 999 คน และยังรักษาตัวอยู่ 418 คน จากการสอบสวนโรคพบมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย 33 คน เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร 23 คน จ.สมุทรปราการ 10 คน จ.ปทุมธานี 3 คน จ.นนทบุรี 2 คน จ.นครปฐม 1 คน จ.ตราด 1 คน จ.ระยอง 1 คน และ จ.สระบุรี 1 คน และอยู่ระหว่างการสอบสวน 2 คน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

## โควิดรายวันยังถล่มไทยหนัก ป่วยเฉียด 6 พันคน กทม.เปิดจุดพักคอยรอเตียง

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสนอ  
5กลยุทธ์รับมือ/เพิ่มเติมเตียง-ไอซียู  
รบ.คลายล็อกก่อสร้างบางพื้นที่  
ซิโนฟาร์มถึงไทยอีก 1 ล้านโดส

โควิดไทยวิกฤตต่อเนื่องติดเชืodayวัน 5,916 ราย เสียชีวิต 44 ศพ อาการหนัก 2,147 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 616 ราย กรุงเทพฯยังหนัก ติดเชืodayวันสูงสุด 1,498 คน มี 4 จังหวัดไม่พบติดโควิดเพิ่ม ส่วนยอดการฉีดวัคซีนถึง 3 กรกฎาคมฉีดแล้ว 10,670,897 โดส วัคซีนซิโนฟาร์ม ลอตสองถึงไทยแล้ว “หมอนิธิ” เผยอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดพบ 97% ไม่มีอาการ ส่วนอาการไม่พึงประสงค์เพียง 100 ราย ▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

## โควิด-19

จากทั้งหมด 67,992 ราย ที่รับวัคซีน คิดเป็น 0.1% เท่านั้น อาการที่พบส่วนใหญ่มีเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อาการเล็กน้อย ยังไม่มีอาการรุนแรงจากซิโนฟาร์ม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันที่จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

### ติดโควิดรายใหม่ 5,916-ตาย 44

ศบค.ระบุว่า วันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 5,916 ราย จำนวนเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไปในประเทศ 5,871 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 6 ราย และติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขังเพิ่ม 39 ราย โดยสถิติตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 254,204 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 รวม 283,067 ราย หายป่วยเพิ่มวันนี้ 3,404 ราย หายป่วยสะสม 193,477 ราย หายป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 รวม 220,903 ราย

วันนี้มีผู้เสียชีวิต 44 คน เสียชีวิตสะสม 2,132 คน เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 รวม 2,226 คน ส่วนผู้ป่วยรักษาอยู่ 59,938 ราย แบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาล 30,145 ราย โรงพยาบาลสนาม 29,793 ราย อาการหนัก 2,147 ราย และได้เครื่องช่วยหายใจ 616 ราย ขณะที่จำนวนผู้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-3 กรกฎาคม รวม 10,870,897 โดส ใน 77 จังหวัด จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สะสม 7,721,150 ราย และเข็มที่ 2 สะสม 2,949,747 ราย

### กรุงเทพฯ ติดเชื้อสูงสุด 1,498 คน

ศบค.ยังระบุว่า สำหรับผู้ติดเชื้อใหม่ 5,916 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร 1,498 ราย ปริมณฑล 5 จังหวัดจำนวน 1,762 ราย 4 จังหวัด

ภาคใต้ ไม่รวมเรือนจำ 699 ราย จังหวัดอื่นๆ จำนวน 67 จังหวัดจำนวน 1,912 ราย และเรือนจำ/ที่ต้องขัง 39 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 44 ราย แบ่งเป็นชาย 24 คน หญิง 20 คน โดยกรุงเทพมหานคร 30 คน สมุทรปราการ 3 คน ยะลา นครปฐม จังหวัดละ 2 คน ส่วนขอนแก่น จะเข็มนา ปทุมธานี นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช จังหวัดละ 1 คน

### 4จังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

สำหรับ 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 กรกฎาคม ถึงเวลา 01:00 น.อันดับ 1 ยังคงเป็น กรุงเทพมหานคร (กทม.) ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 1,498 ราย ยอดสะสม 80,515 ราย อันดับ 2 ปทุมธานี 458 ราย ยอดสะสม 9,403 ราย อันดับ 3 สมุทรปราการ 412 ราย ยอดสะสม 18,850 ราย อันดับ 4 สมุทรสาคร 395 ราย ยอดสะสม 9,222 ราย อันดับ 5 ชลบุรี 275 ราย ยอดสะสม 9,476 ราย อันดับ 6 นนทบุรี 267 ราย ยอดสะสม 12,339 ราย อันดับ 7 สงขลา 232 ราย ยอดสะสม 5,288 ราย อันดับ 8 นครปฐม 230 ราย ยอดสะสม 4,992 ราย อันดับ 9 ปัตตานี 213 ราย ยอดสะสม 2,949 ราย และอันดับ 10 ยะลา 205 ราย ยอดสะสม 2,540 ราย มีเพียง 4 จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ ได้แก่ อ่างทอง ลำพูน ชุมพร และแม่ฮ่องสอน

### 11จังหวัดติดเชื้อมากกว่าร้อยราย

ข้อมูลของ ศบค.ยังรายงานเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เฉพาะผู้ติดเชื้อวันที่ 4 กรกฎาคม พบว่ามี 11 จังหวัด ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี นนทบุรี สงขลา นครปฐม ปัตตานี ยะลา และตาก ส่วนผู้ติดเชื้อ 51-100 ราย มี 7 จังหวัด คือ ราชบุรี สระบุรี เพชรบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จะเข็มนา และ สุรินทร์ ส่วนผู้ติดเชื้อ 11-50 ราย มี 33 จังหวัด คือ นราธิวาส ระยอง

นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครสวรรค์ มหาสารคาม ขอนแก่น อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ กาฬสินธุ์ จันทบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช กำแพงเพชร บุรีรัมย์ อุทัยธานี กระบี่ สกลนคร กาญจนบุรี พิชัยโลก เลยนครนายก เชียงราย สุโขทัย ยโสธร สุราษฎร์ธานี อุดรดิตต์

ผู้ติดเชื้อ 1-10 ราย มี 22 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี พิจิตร มุกดาหาร ตรัง ระนอง นครพนม สตูล พัทลุง ลำปางหนองบัวลำภู หนองคาย อำนาจเจริญ เชียงใหม่ พังงา ตรด พะเยา ภูเก็ต น่าน ชัยนาท และบึงกาฬ ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวหรือปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคหัวใจ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ยังคงติดจากคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน การเข้าไปสถานที่แออัด พลุกพล่าน และ ประกอบอาชีพเสี่ยง เช่นค้าขายและบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย แบ่งเป็น กูเวต 2 ราย กัมพูชา 4 ราย

### เรือนจำป่วย 39-รักษาหาย 552 คน

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน ข้อมูลจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 16.00 น.พบผู้ต้องขังติดเชื้อใหม่เพียง 39 ราย โดยวันนี้พบในเรือนจำสีแดงเป็นผู้ติดเชื้อมาจากเรือนจำกลางสงขลา เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี และเรือนจำพิเศษมีนบุรีและเป็นการตรวจพบเชื้อในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 3 ราย วันเดียวกันนี้ มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 552 รายอยู่ในเรือนจำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 502 ราย หรือ 90.9% และจากพื้นที่ต่างจังหวัด 50 ราย หรือ 9.1% รวมหายสะสม 34,746 ราย หรือ 94.5% ของจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 36,734 ราย

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

คงมีจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรักษา รวม 1,690 ราย หรือ 4.6% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด ซึ่งต่ำกว่า 2,000 รายเป็นวันแรก โดยเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 67.9% สีเหลือง 31.1% และสีแดง 1% และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในวันนี้

สำหรับภาพรวมสถานการณ์วันนี้ มีเรือนจำชั่วคราวที่พบการระบาด 123 แห่ง ลดลง 1 แห่ง จากเรือนจำพิเศษธนบุรี ที่พบผู้ติดเชื้อจากแดนในของเรือนจำ ส่วนทัณฑสถานหญิงกลางถูกลดสถานะจากเรือนจำสีแดงลง เพราะปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อที่รักษาอยู่ และสามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว ส่งผลให้เรือนจำสีแดงที่พบการระบาดคงที่คือ 10 แห่ง

### ‘ซิโนฟาร์ม’ ลอตสองถึงไทยแล้ว

วันเดียวกัน แพทย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ เปิดเผยความคืบหน้าการขนส่งวัคซีนโควิด-19 ของซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม ลอตที่ 2 จำนวน 1 ล้านโดส เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยแล้วด้วยเที่ยวบิน TG675 เมื่อเวลา 10.44 น.

สำหรับ วัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine) เช่นเดียวกับ “ซิโนแวค” และ “โควาซิน” เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถฉีดได้ตั้งแต่กลุ่มผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยไม่มีข้อบ่งชี้ที่จำกัดเรื่องอายุ

### ฉีดซิโนฟาร์มพบอาการไม่ต้อ.1%

ด้านศ.นพ.นธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ โพสต์เฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda เผยภาพวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ลอตที่สองมาถึงประเทศไทยแล้ว พร้อมกับมีการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มว่า รายละเอียดรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อน ในการรายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มทั่วประเทศ 67,992 รายนั้น ร้อยละ 97 ไม่พบอาการผิดปกติ

ส่วนการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ พบว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายใน 30 นาทีระหว่างรอสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนเพียง 100 รายจากทั้งหมด 67,992 ราย ที่รับวัคซีน คิดเป็น 0.1% เท่านั้นที่มีอาการไม่พึงประสงค์ใน 30 นาที หลังรับวัคซีน และอาการที่พบบ่อย ได้แก่ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หายใจไม่อิ่ม ทุกรายมีอาการเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง

### ปวดหัว-ปวดกล้ามเนื้อ-มีไข้

ศ.นิตระนุดต่อว่า การรายงานอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีนซิโนฟาร์ม 1 วัน ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ได้ส่ง sms รายงานอาการไม่พึงประสงค์แก่ผู้รับบริการวัคซีน เพื่อติดตามความปลอดภัย อาการข้างเคียงได้ทันที พบว่ามีผู้ตอบ sms จำนวน 17,154 ราย คิดเป็น 25% ของผู้รับบริการวัคซีน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติ ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ที่รายงานว่ามีอาการผิดปกติ พบว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยได้แก่ ปวดศีรษะ (2.3%), อ่อนเพลีย (1.7%), ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (1.7%), ปวดบวมบริเวณที่ฉีดยา (1.6%), ไข้ (1.5%) สอดคล้องกับผลรายงาน evidence assessment: Sinopharm/BBIBP COVID-19 vaccine ของ WHO รายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยได้แก่ ปวดบริเวณที่ฉีดยา ปวดศีรษะและอ่อนเพลีย

### ยาเคลมประกันง่าย-ยังไม่มีโคมา

ส่วนการรักษาพยาบาลนั้น ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์เป็นห่วงความปลอดภัยของผู้รับบริการวัคซีนทุกราย ในกระบวนการรับวัคซีนซิโนฟาร์มนั้น จะมีประกันสุขภาพ เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น สามารถเคลมประกันเข้ารับการรักษาได้ง่าย จากรายงานบริษัทประกันพบว่า มีผู้รับบริการฉีดวัคซีนแล้วขอ

เคลมประกันรักษาพยาบาลอาการไม่พึงประสงค์ โดยรับการรักษาในรพ. 8 ราย ดังนั้น ขณะนี้ขออย่า ยังไม่มีการรายงานอาการรุนแรงจากการรับวัคซีนซิโนฟาร์มเลย

### ปชช.ทั่วไปให้อดใจรออีก 2 สัปดาห์

สำหรับการรายงานอาการที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์รายงานทุกเหตุการณ์ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ การรับบริการวัคซีนซิโนฟาร์ม และขอให้ประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มมั่นใจว่าวัคซีนซิโนฟาร์มปลอดภัยสูง อาการไม่พึงประสงค์พบเป็นเพียงอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงเลยจากการฉีดวัคซีน 67,992 ราย

ศ.นพ.นิตยภัตให้ข้อมูลอีกว่า สำหรับวัคซีนที่ฉีดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ของ รพ.จุฬารัตน์ สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชรา มีจำนวนเกือบ 7 พันคนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นผู้พิการ มีผู้สูงอายุมาก ดังนั้น หากไม่ใช่กลุ่มดังกล่าว อย่ามาเบียดแย่ง ผู้พิการ คนชราขออภัย มาแออัดกันอาจได้เชื้อกลับบ้านแทน รอไว้วันอื่น บุคคลที่นั่งรถส่วนตัว กระเป๋าราคาแพง รองเท้าแบรนด์ช้อปมาเลยครึ่งไม่ได้ อยู่ในกลุ่มด้อยโอกาส ขอให้รอระยะที่สอง สัญญาแล้วว่า อีก 1-2 สัปดาห์สำหรับคนอยากช่วยรัฐบาลออกเงินค่าวัคซีน จะมีประกาศต่อไป

### คลายล็อกก่อสร้างทม.-ปริมาตร

มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติหลักการการให้อนุญาตสำหรับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างบางประเภท และเคลื่อนย้ายแรงงานในกรณีจำเป็น โดยเสนอขอให้ผ่อนคลายนโยบายที่ 25 กรณีคำสั่งห้ามการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างบางประเภท ได้แก่

# มั่นคง ครองไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

1. โครงการก่อสร้างซึ่งหากหยุดก่อสร้างทันที หรือการดำเนินการล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้าง ด้านวิศวกรรมจนยากต่อการแก้ไข หรือ เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา หรือชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้างนั้น เช่น โครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึก การก่อสร้างชั้นใต้ดินที่ยังไม่ได้เทพื้น ปิดล้อม 2. การก่อสร้างชั่วคราวซึ่งหยุด การก่อสร้างทันที หรือการดำเนินการล่าช้า จะได้รับความเสียหายจนเกิดอันตราย แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา หรือชุมชน โดยรอบโครงการดังกล่าว เช่น นั่งร้าน และเบรคการเทพื้น โดยเฉพาะแผ่น พื้นที่ 3. การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับความ ปลอดภัยด้านการจราจร เช่น ไฟสัญญาณ จราจร แบรริเออร์กั้นช่องจราจร แผ่นเหล็ก ปิดงานก่อสร้างบนผิวจราจร และ 4. การ ก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง มาตรการควบคุมการระบาดของไวรัส โควิด-19 และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือสถานที่ ก่อสร้างอื่นที่ใช้ควบคุมโรค

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาขอผ่อนคลายนโยบายเคลื่อนย้าย แรงงานประเภทก่อสร้างจากสถานที่พัก ชั่วคราว ทั้งกรณีข้ามเขตจังหวัด หรือใน เขตจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการควบคุม โรคโควิด-19 เช่น การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณา อนุญาตโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ ทั้ง 4 ประเภทข้างต้นในเขตพื้นที่ของ ตนเองเป็นกรณีไป

สาธารณสุข ดังนี้ เห็นสมควรให้ผ่อนคลายนโยบายห้ามก่อสร้างในโครงการบางประเภท ตามที่กทม.เสนอ โดยเฉพาะในโครงการ ที่แรงงานก่อสร้างนั้นได้รับวัคซีนแล้ว สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างได้ ขณะเดียวกัน เห็นสมควรให้ผู้ว่ากทม. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้พิจารณา อนุญาตโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ เป็นรายไป และขอให้กทม.ประเมินผล กำกับติดตามการก่อสร้างโครงการที่ จำเป็นตามที่ได้รับผ่อนคลายนโยบายการ ภายได้มาตรวจการป้องกันโควิดที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อสภก.สพค.เสนอขอให้พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ ผอ.สพค.แล้ว จึงได้ลงนาม เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายนโยบายเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว

## ตั้งศูนย์พักคอยเขตผู้ป่วยรอเตียง

วันเดียวกัน เพชบุ๊ค ผู้ว่าฯ อัครวิ นของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความ ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในตอนนี้ กทม. ได้เร่งนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. จนถึงวันนี้ ส่งผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาล แล้ว 19,337 ราย แต่การระบาดในแต่ละวัน มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ยังมี ผู้ป่วยคั่งค้างอยู่ ถึงแม้ว่า กทม.ได้เพิ่ม จำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยให้มากที่สุด แล้วก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องทำ อย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาด ในครอบครัวและในชุมชนเพิ่มมากขึ้น คือ การแยกผู้ป่วยออกจากครอบครัว โดยการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” ใช้เป็นสถานที่ ให้ผู้ป่วยโควิดสีเขียวอยู่ระหว่างการรอ ส่งต่อโรงพยาบาล และใช้เป็นสถานที่ สำหรับดูแล กลุ่มคนที่ต้องการการดูแล เป็นพิเศษระหว่างรอเตียง เช่น เด็กที่พ่อแม่คิดเชื่อที่ไม่มีคนในครอบครัวดูแล

ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย โควิดเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล หรือ Community Isolation กทม.มีแผนจะ จัดตั้งให้ครบทั้ง 6 กลุ่มเขตและจัดตั้ง ให้มากที่สุดทุกเขตทั่วประเทศ กทม.การดูแล ผู้ป่วยโควิดที่ศูนย์พักคอยทุกแห่ง จะมี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข (ออส.) คอยดูแล ผู้ป่วยประเมินอาการอย่างใกล้ชิด โดยมี

อุปกรณ์ที่จำเป็น ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ ดูแลอาการผู้ป่วยโควิด

## เลขาธิการวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสนอกลยุทธ์

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว มีเนื้อหา ดังนี้ กลยุทธ์ตอนนี้มีความสำคัญ ลำดับแรกไม่ใช่การป้องกันคนติดเชื้อหรือ คนแพร่เชื้อเหมือนก่อนหน้านี้ (ตอนที่เรามีการระบาดน้อย) แต่ความสำคัญที่สุด ที่ต้องทำกลับต้องเป็นเรื่องการบริหาร ทรัพยากรคือเตียงและ icu (ที่ไม่ใช้สักแต่ว่า เพิ่ม...ปลายเปิดไม่จำกัด) กับบุคลากรให้ เพียงพอ โดย 1)คนที่สงสัยว่าได้สัมผัสหรือ รับเชื้อและอยากตรวจต้องได้ตรวจและ ด้วยปริมาณการตรวจที่อาจมีจำกัดเรา ควรลดการตรวจเชิงรุก (proactive case finding) ลงเพื่อให้การตรวจ มีเพียงพอในคนที่สงสัยและมีอาการ ุณที่ไม่จำเป็น (ไม่มีอาการ ป้องกัน ตัวเองได้และสามารถถึงแพทย์ได้เร็ว) ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลให้เปลืองเตียง เปลืองบุคลากร 2) เรื่องที่ 1) ต้องทำ พร้อมๆ กับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ว่ เมื่อไหร่ถึงไปโรงพยาบาลและการป้องกัน ตัวเองและครอบครัวทำอย่างไร 3)คิดใหม่ นอกกรอบบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คิดใหม่ ทำใหม่เรื่องการให้ยาให้เร็วป้องกันไม่ให้ คนมีอาการหนัก เพราะทรัพยากรตรงนั้น จำกัด ถ้าจะให้คิดแบบฉลาดไม่ใช่รอให้ ปอดอักเสบแล้วค่อยให้ยาต้านไวรัส 4)น้องๆ หมอ อาจต้องปรับตัวกันในการทำงานข้าม ความเฉพาะทางกันเพราะยามสงคราม ยามไม่ปกติความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามมาตรฐานฝรั่งใช้ไม่ได้ในสนามรบ 5)มาตรฐานโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีไว้ตรวจ กันตามฝรั่งในเวลาปกติก็เช่นกัน บางอย่าง ที่เรงครคิดว่าทำไม่ได้ให้คิดเหตุผลกันใหม่ แล้วปรับเพื่อคนไข้ได้ครับ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

## ‘รัสเซีย’อาการหนัก โควิดคร่าชีวิตปชช. วันเดียว 697 คน

ติดเชื้อเพิ่มอีก 2.4 หมื่นราย  
โปรตุเกสประกาศเคอร์ฟิว

โควิดสายพันธุ์เดลต้า ลามหนักที่รัสเซีย พบยอดตาย  
พุ่ง 5 วันติดต่อกัน ส่วนโปรตุเกส ประกาศเคอร์ฟิวห้าม  
ออกนอกเคหสถานหลังเวลา 23.00 น. ด้านอิหร่าน  
เตือนรับมือระบาดระลอก 5 ขณะที่บังกลาเทศ รั้งมอ  
วัคซีนซิโนฟาร์มจากจีน ▶ ต่อ : รัสเซีย - หน้า 11

มันคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

**รัสเซีย**

เร่งฉีดให้ ประชา. ส่วนเวียดนาม ป่วยพุ่ง 922 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อ 713 คน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัสเซียพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 697 คนในรอบ 1 วันที่ผ่านมา ทำลายสถิติสูงสุดเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ขณะที่ทางการพยายามรับมือการระบาดระลอกที่ 3 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า ที่มีอัตราการแพร่กระจายได้รวดเร็ว นอกจากนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 24,439 คน นับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยกรุงมอสโกเป็นพื้นที่ซึ่งมีการระบาดมากที่สุด มีผู้เสียชีวิตถึง 116 ศพ

ทั้งนี้ การระบาดระลอก 3 ในรัสเซียเริ่มขึ้นช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จากการมาของไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ขณะที่ชาวรัสเซียจำนวนมากยังลังเลที่จะ

ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสดังกล่าวเนื่องจากความกังขาในประสิทธิภาพในวัคซีนที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ ส่งผลให้จนถึงเวลานี้มีชาวรัสเซียได้รับวัคซีนเพียง 16% จากประชากรทั้งหมด 146 ล้านคน

ขณะที่ ประเทศโปรตุเกส บังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิว โดยห้ามออกนอกบ้านหลังจากเวลา 23.00 น. ในหลายเมืองทั่วประเทศที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกรุงลิสบอนและเมืองปอร์โต มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนร้านอาหาร คาเฟ่ และสถานที่ทางวัฒนธรรม ต้องจำกัดจำนวนคนนั่งร่วมโต๊ะหรือนั่งด้วยกัน และให้ปิดในเวลา 22.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าไวรัสสายพันธุ์เดลต้าทำให้ผู้ติดเชื้อในโปรตุเกสเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่ไม่เคยพบมาก่อน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ด้านประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานีของอิหร่าน แจ้งเดือนผ่านโทรทัศน์ของรัฐว่าอิหร่านอาจจะต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 5 ถ้าไม่มีมาตรการรับมือที่เพียงพอ และประชาชนยังละเลยมาตรการควบคุมโรค เนื่องจากไวรัสสายพันธุ์เดลต้าแพร่ระบาดเข้าอิหร่านแล้ว ส่วนมาตรการรับมือ ทางการได้สั่งเข้มงวดการเดินทางภายในประเทศ ปิดธุรกิจที่ไม่จำเป็น ประกาศให้กรุงเตหะรานกับอีก 91 เมือง เป็นพื้นที่สีแดง หรือเขตเสี่ยงภัยการระบาดสูง ขณะที่การฉีดวัคซีนล่าช้าเพราะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เจริญพาณิชย์ของบริษัทเภสัชภัณฑ์ สัญชาติจีน ซิโนฟาร์ม ถูกจัดส่งถึงบังกลาเทศ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยนายเอ.เค. อับดุล โมเมน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ พร้อมด้วยนายชาอิด มาเลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศและคณะเป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังมีวัคซีนอีกบางส่วนจะถูกจัดส่งมาอีกเที่ยวบิน ซึ่งก่อนหน้านี้จีนเคยบริจาควัคซีนซิโนฟาร์มให้บังกลาเทศ มาแล้ว

ปัจจุบัน กรุงโคกเคียวและจังหวัดใกล้เคียงอีก 3 แห่ง อยู่ภายใต้คำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้เช่นกันที่นายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะ ซูงะ จะขยายมาตรการดังกล่าวออกไปอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ท่ามกลางความวิตกกังวลของทุกฝ่าย เนื่องจากใกล้ถึงกำหนดการเปิดฉากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน ซึ่งกรุงโคกเคียวเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ โดยที่ญี่ปุ่นมีสถิติผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 803,492 คน ยังคงเหลือผู้ที่รักษาตัวในระบบอีกอย่างน้อย 16,884 คน และเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 14,824 คน

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

## บิกตู่กลับลำเปิดแคมป์คนงาน 4กลุ่มก่อสร้าง

จรรยา-รพ.สู้โควิด-อโหมงค์  
อนุทินป้อง3หมอปมวัคซีน  
ได้นพ.บุญอย่างมามือเปล่า  
ซิโนฟาร์มถึงไทยอีก1ล.โดส

ศบค.เผยตัวเลขติดโควิดยังสูง 5,916 ตับอีก 44 'หมอธี'  
ปลื้มซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส ลีตสองถึงไทย ยันวัคซีน  
ปลอดภัยสูง ส.อ.ท.เจ้เร่งนำเข้าไฟเซอร์-โมเดอร์นา 'อนุทิน'  
ตอกกลับ นพ.บุญ (อ่านต่อหน้า 12)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

## ต่อจากหน้า 12

### บิกตุกลับลำ

ฉินจี้ฉัย pseudoseizure ซึ่งได้รับการรักษาและผู้ป่วยอาการกลับเป็นปกติ กลับบ้านได้ ดังนั้นขอให้ประชาชนผู้รับบริการฉินจี้ฉัยในฟาร์มได้มั่นใจว่าวัคซีนซิโนฟาร์มมีความปลอดภัยสูง อาการไม่พึงประสงค์พบเป็นเพียงอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงเลยจากการฉินจี้ฉัยทั้งหมด 67,992 ราย”

### ซิโนฟาร์ม 1 ล. โดส ล็อต 2 ถึงไทย

นพ. นิธิโพสดี เพชบุรุษวราชีโนฟาร์ม ล็อตที่ 2 อีก 1 ล้านโดส ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังขนส่งวัคซีนขึ้นเครื่องบินจากปักกิ่ง ประเทศจีน โดยระบุข้อความว่า “#รักคุณเท่าฟ้า เข้านี้ที่ปักกิ่ง” ซึ่งจากข้อมูลของไฟลด์บินระบุว่าวัคซีนล็อตดังกล่าวจะเดินทางมาถึงประเทศไทยช่วงประมาณเวลา 10.44 น. วันที่ 4 กรกฎาคม

รายงานระบุว่า ราชวิทยาลัยจุฬารณิศระกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 องค์การ/บริษัท ได้รับการจัดสรรเพิ่ม 1,276 บริษัท เป็นจำนวน 338,419 คน รวมจำนวนที่องค์การ/บริษัท ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 7,713 บริษัท เป็นจำนวน 1,117,719 คน

### สอท. จี้เร่งนำเข้าไฟเซอร์-โมเดอร์นา

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า อยกฝากไปถึงภาครัฐว่า ในเมื่อเกิด

การระบาดของสายพันธุ์เดลต้า วัคซีนที่ใช้เป็นหลักอยู่ตอนนี้ไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้ดี เพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องรีบนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง คือวัคซีนชนิด mRNA โดยบริษัท ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ให้เร่งนำเข้ามาเร็วกว่ากำหนด ถ้ารอจนถึงปลายปีนี้จะช้าเกินไป เพื่อจะได้ฉีดวัคซีนเสริมให้กับประชาชน ถ้าตามแผนการนำเข้าในปลายปีนี้ อาจจะไม่ทันการณ์ หน่วยงานภาครัฐต้องทำงานให้เร็วขึ้นก็ต้องเร่งให้มีการอนุมัติจัดซื้อให้เร็ว เพื่อที่จะมารองรับการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า ที่มีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก 1-2 เดือนข้างหน้า

### โควิดใหม่ 5,916 ดับอีก 44 ราย

ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,916 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไปในประเทศ 5,871 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 6 ราย และติดเชื้อในเรือนจำที่ต้องขังเพิ่ม 39 ราย โดยสถิติตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 254,204 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 รวม 283,067 ราย หายป่วยเพิ่มวันนี้ 3,404 ราย หายป่วยสะสม 193,477 ราย หายป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 รวม 220,903 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิต 44 คน เสียชีวิตสะสม 2,132 คน เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 รวม 2,226 คน ส่วนผู้ป่วยรักษาอยู่ 59,938 ราย แบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาล 30,145 ราย โรงพยาบาลสนาม 29,793 ราย อาการหนัก 2,147 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 616 ราย ขณะที่จำนวนผู้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-3 กรกฎาคม รวม 10,670,897 โดส ใน 77 จังหวัด จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สะสม 7,721,150 ราย และเข็มที่ 2 สะสม 2,949,747 ราย

รายงานระบุว่า ผู้เสียชีวิต 44 ราย แบ่งเป็น ชาย 24 ราย หญิง 20 ราย โดย กทม. 30 ราย จ.สมุทรปราการ 3 ราย จ.ยะลา จ.นครปฐม จ.พัทลุง 2 ราย ส่วน จ.ขอนแก่น จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปทุมธานี จ.นราธิวาส จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครศรีธรรมราช จ.พิจิตร 1 ราย ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวหรือปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคหัวใจ เป็นต้น ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ยังคงติดจากคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน การเข้าไปสถานที่แออัดพลุกพล่าน และประกอบอาชีพเสี่ยง เช่น ค้าขายและบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย แบ่งเป็น คูเวต 2 ราย กัมพูชา 4 ราย

### กทม. จ่อเปิดศูนย์พักคอย

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. นำคณะไปตรวจความพร้อม “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อบางแค” เตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ก่อนนำส่งโรงพยาบาล (รพ.) ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค (เรืองสอน) เขตบางแค นางศิลปสวยกล่าวว่า มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ทำให้ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตกค้างรอเตียงใน รพ. เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว กทม. ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย หรือคอมมูนิตี ไอโซเลชัน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต เพื่อแยกผู้ป่วยตกค้างออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ เพื่อรอการนำส่งต่อไปรักษาที่ รพ. สำหรับในพื้นที่เขตบางแค ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อบางแค ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค (เรืองสอน) เขตบางแค รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง แบ่งเป็นผู้ป่วยชาย 50 เตียง และผู้ป่วยหญิง 50 เตียง โดยจะทำการทดสอบระบบในวันที่ 5 กรกฎาคม และคาดว่าจะเริ่มเปิดรับผู้ป่วยได้ในวันที่ 6 กรกฎาคม

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



ซิโนฟาร์มล็อต 2 - วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตที่ 2 จำนวน 1 ล้านโดส จากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ลำเลียงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเครื่องบินการบินไทย รวมวัคซีนซิโนฟาร์มนำเข้าสู่ประเทศไทยแล้วจำนวน 2 ล้านโดส เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อจากหน้าที่ ๑)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อจากหน้าที่ ๑)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อจากหน้าที่ ๑๕)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อจากหน้า ๑๕)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อจากหน้าที่ ๑๕)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑